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HABARI KITAIFA

Jumamosi Aprili 17, 2021

Serikali yaunda kamati
kikokotoo cha mafao 

Na Sanula Athanas, DODOMA

SERIKALI imeunda kamati ma-
hususi kushughulikia dosari zilizo-
jitokeza katika kanuni mpya za 
ulipaji mafao ya wastaafu, Nipashe 
imepewa taarifa.

Uamuzi huo umechukulia ukiwa 
umebaki mwaka mmoja kabla ya 
kuanza kutumika kwa kikokotoo 
kipya katika ulipaji wa mafao ya 
wastaafu, ambacho kwa mujibu 
wa kanuni, kimeweka utaratibu 
wa kulipa mafao kwa mkupuo kwa 
asilimia 25 na asilimia 75 inayoba-
ki kulipwa kama mshahara kwa 
mstaafu kwa miaka 12.5.

Katika mazungumzo maalum na 
Nipashe kwenye Viwanja vya Bunge 
jijini Dodoma jana, Waziri Nchi, 
Ofisi ya Waziri Mkuu - Sera, Bunge, 
Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulema-
vu, Jenista Mhagama, aliweka wazi 
kuundwa kwa kamati hiyo.

“Serikali imeunda kamati maal-
um ya kushughulikia hilo suala la 
kanuni za ulipaji wa mafao kwa 
watumishi. Siwezi kuweka wazi 
kinachoendelea kwa sababu hawa-
jamaliza kazi.

“Mtafute Katibu Mkuu atakupa 
taarifa za kina zaidi walipofikia 
kwa sasa, lakini ninachojua kamati 
ile inaendelea na kazi tuliyowapa,” 
alisema.  Nipashe ilimtafuta Katibu 
Mkuu, Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, 
Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye 
Ulemavu), Tixon Nzunda, ambaye 
alikiri kuundwa kwa kamati hiyo.

Hata hivyo, Nzunda hakuwa 
tayari kubainisha hatua iliyofikiwa 

na kamati hiyo katika kushughulikia 
dosari zilizojitokeza katika kanuni 
mpya za ulipaji wa mafao, akisisiti-
za kamati ipewe muda wa kufanya 
kazi iliyotumwa.

“Ni kweli kuna kamati imeundwa 
na serikali kushughulikia suala hilo, 
mpaka sasa wanaendelea kulifanyia 
kazi kwa kushirikisha wadau kwa 
maana ya vyama vya wafanyakazi.

“Watakapokamilisha kazi, tu-
taujulisha umma kilichoafikiwa, 
hivyo kuweni na subira, tuipe muda 
kamati ifanyie kazi suala hilo. Ka-
ribu sana wizarani kwetu,” alisema.

Jumanne wiki hii, wakati akiwasil-
isha bungeni hotuba yake kuhusu 
mwelekezo wa kazi za serikali na 
makadirio ya mapato na matumizi 
ya ofisi yake kwa mwaka ujao wa 
fedha, Waziri Mkuu, Kassim Majali-
wa, alisema serikali itashirikiana na 
wadau kupata kanuni za ulipaji wa 
mafao hayo zitakazokidhi matarajio 
ya wafanyakazi. “Katika mwaka 
2021/22, serikali kwa kushirikiana 
na wadau wengine, itaendelea 
kusimamia utekelezaji wa maagizo 
ya Mheshimiwa Rais ili kuwezesha 
kupata kanuni za ulipaji wa mafao 
ambazo zinakidhi matarajio ya wa-
fanyakazi wa sekta ya umma na bi-
nafsi,” alisema Majaliwa. 

Oktoba 20, 2017, Bunge lilipitisha 
Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii 
ambayo mbali na kuunganisha mi-
fuko ya pensheni kuunda Mfuko wa 
Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa 
Umma (PSSSF) na kufanya mareke-
bisho kwenye Shirika la Hifadhi ya 
Jamii (NSSF), kanuni zake ziliweka 

utaratibu wa kulipa mafao kwa 
mkupuo kwa asilimia 25 na asilimia 
75 inayobaki kulipwa kama msha-
hara kwa mstaafu kwa miaka 12.5.

Sheria hiyo ambayo pia iliweka 
umri wa kustaafu kuwa miaka 
55 kwa hiari na miaka 60 kwa la-
zima (kwa kada maalum kama vile 
madaktari na maprofesa umri wa 
kustaafu ni miaka 60 kwa hiari 
na miaka 65 kwa lazima), iliibua 
mjadala mkali kitaifa uliosababisha 
aliyekuwa Rais kipindi hicho, Hayati 
Dk. John Magufuli, kuingilia kati aki-
agiza kikokotoo hicho kipya kianze 
kutumika mwaka 2023.

Aprili 6, mwaka huu, Rais Samia 
Suluhu Hassan, aliweka wazi kuwa 
PSSSF iko katika hali mbaya kifed-
ha, akisema: “Ninajua hali ya PSSSF, 
kuwa mfuko huu una hali mbaya na 
ndiyo maana sikuteua mtu. Hapa 
tuna kazi ya kufanya kwanza kunu-
suru mfuko ule halafu ndiyo tujue 
sasa safu ipi ya kushika huo mfuko.”

Mfuko huo ni zao la kuungan-
ishwa kwa mifuko minne ambayo 
ni: PPF, PSPF, LAPF na GEPF.

Katika hotuba yake ya Jumanne, 
Majaliwa pia alisema serikali itaen-
delea kuisimamia Sekta ya Hifadhi 
ya Jamii kwa kuhakikisha Sera ya 
Kinga ya Jamii inakamilika. 

Alisema ofisi yake itaendelea 
kutekeleza majukumu yote yali-
yoainishwa katika Sheria ya Hifadhi 
ya Jamii, ili kuhakikisha taasisi zote 
za Hifadhi ya Jamii zinafuata kanuni 
na miongozo iliyopo ili kupunguza 
kero kwa wananchi wanaowahu-
dumia.

Wastaafu 6,800 waweka 
mafao bil. 1/- kibindoni 

 Na Augusta Njoji, DODOMA

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Wazi-
ri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Ajira, 
Vijana na Watu wenye Ulemavu, 
Jenista Mhagama, amesema seri-
kali imetoa Sh. bilioni moja kwa 
ajili ya kuwalipa wastaafu 6,793 
wa Mfuko wa Jamii wa Watumishi 
wa Umma (PSSSF).

Alitoa ufafanuzi huo jana bun-
geni, kufuatia mchango uliotole-
wa na Mbunge wa Viti Maalum 
(CHADEMA), Halima Mdee, kudai 
kuwa serikali inadaiwa fedha ny-
ingi na wastaafu nchini.

Kwenye hoja yake, Mdee ali-
taka serikali kulipa deni inalo-
daiwa katika mifuko ya hifadhi ya 
jamii ili iweze kuwa endelevu na 
wastaafu walipwe kwa wakati.

Alisema katika Ripoti ya Mk-
aguzi na Mdhibiti wa Hesabu za 
Serikali (CAG), madeni ya ndani 
ambayo serikali inadaiwa ni 
Sh.trilioni 2.7 lakini kuna fedha 
zingine Sh.trilioni 7.1 ambazo 
PSSSF ilipewa jukumu la kulipa 
wastaafu ambao wamekidhi 
vigezo vya kulipwa lakini hawa-
jachangiwa.

 Mdee alihoji zaidi ni kwanini 
serikali isitenge Sh. trilioni moja 
kila mwaka kulipa mifuko na 
kwamba kuna madeni ambayo 
yameiva tangu mwaka 2017, la-
kini imekuwa ikitolewa ahadi 
ambayo haitekelezwi na kusaba-
bisha wastaafu kusubiri mafao 
yao kwa muda mrefu na wengine 
kufariki bila kupata.

Akijibu hoja ya Mdee, Waziri 
Mhagama alisema kwa sasa seri-

kali imeanza kufanya tathmini 
ili kupata taarifa sahihi ya hali 
halisi ya mifuko iliyopo na nini 
kifanyike kuboresha sekta hiyo.

“Kwa hali ya haraka tu wastaa-
fu wa PSSSF 132,670 wamelipwa 
mafao na tunabaki na madeni ya 
nyuma ya wastaafu 6,793 ambao 
tunaendelea nao na juzi Hazina 
wametupa Sh. bilioni moja ili 
kuwalipa hawa waliobaki, mata-
tizo yapo lakini serikali inatafuta 
suluhu katika kuyatatua,”alisema 
Mhagama.

Pamoja na hayo, Waziri Mhaga-
ma alisema thamani ya mifuko 
yote ya hifadhi ya jamii imefikia 
Sh.trilioni 11.51 na imeendelea 
kuongezeka.

Alisema: “Baada ya kupata 
ripoti ya tathmini tunayoifanya 
ya mifuko ninawahakikisha seri-
kali itakuwa imejipanga kumaliza 
matatizo ya mifuko hii na hasa 
PSSSF ambao tunataka kuupa 
kikokotoo ambacho kitakuwa hi-
milivu kwa faida ya wanachama 
na uhimilivu na uendelevu wa 
mfuko, itatusaidia kupata uamuzi 
endelevu”.

Wakati huo huo, Naibu Waziri, 
Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshu-
ghulikia Watu Wenye ulemavu, 
Ummy Nderiananga, alisema 
hadi Januari mwaka huu, wame-
watambua watoto wenye ul-
emavu 28,698 na kuandikishwa 
shuleni.

Alisema serikali itaendelea 
kusimamia eneo la ajira watu we-
nye ulemavu na kutoa wito kwa 
waajiri kuendelea kuwaamini 
kwa kuwa uwezo wanao.

Waziri Mkuu 
Kassim 
Majaliwa, 
akizun-
gumza waka-
ti akihiti-
misha hoja 
ya Bajeti 
ya Ofisi ya 
Waziri Mkuu, 
Taasisi zake 
na Ofisi 
ya Bunge, 
Bungeni 
jijini Dodoma 
jana. PICHA:  
IBRAHIM 
JOSEPH

Spika asema uaminifu unazidi kupungua nchini 
Na Sanula Athanas, DODOMA

SPIKA wa Bunge, Job Ndugai, 
amesema uaminifu miongoni mwa 
vijana unazidi kupungua nchini, 
akiitaka serikali kuchukua hatua 
kukabiliana na mmomonyoko wa 
maadili.

Alisema hayo bungeni jijini Do-
doma jana wakati wa kuhitimisha 
mjadala wa mwelekeo wa seri-
kali na makadirio ya mapato na 

matumizi ya Ofisi ya Waziri Mkuu 
kwa mwaka ujao wa fedha.

Spika Ndugai alisema ipo haja 
serikali kuchukua hatua kukabili-
ana na           mmomonyoko huo wa                
maadili, akisisitiza kuwa vijana 
wengi sasa wamekosa uaminifu.

Alisema kuna haja viongozi 
wa dini pia walione suala hilo na 
kuangalia njia za kuwasaidia vijana, 
ili kuwa na taifa lenye maadili na 
uaminifu mkubwa.

“Ukitaka kulijua hilo, nenda tu 
kule mtaani mpe kijana mradi ausi-
mamie, usipokwenda kuangalia 
kinachoendelea kwa miezi, ukija 
kwenda, ukikagua hesabu, ume-
pigwa.

“Vijana hawajui kwamba uki-
aminika kwenye kitu kidogo, 
utaaminika hata kwenye mambo 
makubwa. 

Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri 
Mkuu tulione hili,” alisema.
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Waziri Mkuu aanika 
mikakati uwekezaji
Na Sanula Athanas, DODOMA

WAZIRI Mkuu Kassim  Majaliwa, ametaja 
mikakati ambayo serikali imechukua ku-
hakikisha wawekezaji wanalindwa na vibali 
vyao vinafanyiwa kazi pasi na urasimu wala 
rushwa.

Vilevile, amewatoa hofu Watanzania kuhu-
su kuendelezwa kwa Makao Makuu ya nchi 
Dodoma kwa kuwa serikali imeweka mfumo 
mzuri utakaohakikisha miundombinu mbal-
imbali inajengwa kwa mujibu wa sheria ya mi-
pango ya maendeleo ya Jiji la Dodoma.

Majaliwa alitoa kauli hiyo bungeni jana 
wakati akijibu hoja mbalimbali zilizotolewa 
na wabunge wakati wa mjadala wa mwelekeo 
wa kazi za serikali na makadirio ya hotuba ya 
ofisi yake na taasisi zilizo chini yake kwa mwa-
ka ujao wa fedha.

Alisema katika masuala ya wawekezaji, 
watafanya mabadiliko ya sera na sheria zake 
ikiwamo kufanya mabadiliko ya masharti 
mbalimbali kuhusu vibali vya kazi kwa 
wawekezaji.

Waziri Mkuu alisema Rais ameielekeza ofisi 
hiyo kuimarisha huduma za pamoja, kushu-
ghulikia malalamiko yote kuhusu kodi, kuon-
doa vikwazo katika uwekezaji, kuhamasisha 
uwekezaji kupitia mazungumzo, kudhibiti 
rushwa na kuondoa urasimu kwenye maeneo 
yote ya uwekezaji. 

Alisema baada ya kutolewa kwa maagizo 
hayo, tayari hatua mbalimbali zimechukuliwa 
zikiwamo kuandaa muundo wa wizara am-
bao utaainisha majukumu ya mgawanyo wa 
idara na taasisi zitakazokuwa chini ya eneo la 
uwekezaji.

Majaliwa alisema wanapitia upya Sera ya 
Uwekezaji ya Mwaka 1996 na Sheria ya Mwa-
ka 1997, ili kubainisha maeneo yenye uhitaji 
wa maboresho ambapo tayari tathimini ya 
utekelezaji wa sera ya taifa imekamilika.

“Pia, tunaandaa mkakati wa kitaifa wa 
maendeleo ya uwekezaji ili kuimarisha uta-
ratibu, usimamizi, uhamasishaji na ufuatiliaji 
wa masuala ya uwekezaji katika sekta zote 
nchini,” alisema.

Majaliwa alisema kuwa kukamilika kwa 
hatua hizo kutaiwezesha serikali kutekeleza 
masuala muhimu kama kushiriki kikamilifu 
katika mikutano na majadiliano ya jumuiya 
na kikanda yanayohusu masuala ya uwekezaji 
yakiwamo maandalizi ya sera ya Jumuiya ya 
Afrika Mashariki.

Alisema serikali itajenga  mazingira rafiki 
ya wawekezaji na uchumi shindani nchini na 
kutekeleza programu mbalimbali za kuimari-
sha mazingira hayo.

Alisema kuwa katika kuhakikisha hali ya 
uwekezaji inaimarika, wameandaa  mfumo 
wa kielektroniki wa kupokea na kushughu-
likia malalamiko ya wawekezaji pamoja na 
kutatua vikwazo vinavyowakabili wafanyabi-
ashara kupitia Baraza la Taifa la Biashara am-
balo linaundwa kuanzia ngazi ya wilaya, Mkoa 
na taifa ambalo mwenyekiti ni Rais.

Majaliwa aliagiza fursa za uwekezaji ziliz-
opo kwenye maeneo mbalimbali, ziibuliwe 
na wananchi waelimshwe namna ya kupata 
wabia ili kushirikiana nao, pia kuimarisha mi-
fuko ya kutoa cheti cha ushiriki wa miradi ya 
maendeleo.

Aliwakumbusha watendaji wakiwamo 
mawaziri, makatibu wakuu na manaibu wao 
kuhakikisha muundo na mifumo ya masuala 
ya uwekezaji unafanyiwa kazi ndani ya muda 
uliowekwa na Rais.

“Ninasisitiza kuwa watendaji wajiepushe 
na uombaji wa rushwa, urasimu usiotakiwa 
katika kuwahudumia wawekezaji ili kujenga 
imani baina ya serikali au sekta ya umma na 
sekta binafsi, ili tuweze kuzungumza lugha 
moja,” aliagiza.

00000

Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA 

 ALIYEKUWA Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi 
ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa nchini 
(TAKUKURU), Dk. Edward Hoseah (pichani), 
ameshinda kiti cha Urais wa Chama cha Wa-
nasheria Tanzania (TLS), baada ya kumbwaga 
mpinzani wake kwa tofauti ya kura 40. 

Dk. Hosea anatajwa kama mtu muhimu ali-
yekuwa akipewa nafasi kubwa dhidi ya wapin-
zani wake kurejesha heshima ya chama hicho, 
alipata kura 297, huku mpinzani wake, Waki-
li Flaviana Charles, ambaye ni Mkurugenzi wa 
Kituo cha Bussness & Human Rights Tanzania 
akipata kura 223 .

 Akitangaza matokeo hayo jana jijini hapa, 
Mwenyekiti wa Kamati ya Uchaguzi, Wakili 
mkongwe nchini, Charles Rwechungura, alise-
ma waliojiandikisha kupiga kura kumtafuta 
Rais mpya wa TLS kwa mwaka 2021/22, wali-
kuwa 5,286 lakini waliopiga kura ni 802.

  Idadi kubwa ya wanachama wa TLS wa-
naofikia 4,477 hawakupiga kura hiyo.

  Wagombea wengine waliojitosa kuwania 
kiti hicho na kura walizopata kwenye mabano 
ni Wakili Shehzada Walli (192), Wakili Albert 
Msando aliyeambulia kura 69 wakati Rais wa 
zamani wa TLS, Wakili Francis Stollah, aliam-

OSEAH ANENA MAZITO
 
Akizungumza mara baada ya kutangazwa 

kushinda       nafasi hiyo Dk. Hosea aliwashuk-
uru       wapiga kura na kamati ya uchaguzi 
kwa kufanya uchaguzi mzuri wa huru na 
haki.

 Alisema uchaguzi huo ulikua ukifuatiliwa 
nchi mzima, kwa sababu sekta ya sheria ni ya 
muhimu katika maisha ya watu.

“Kazi kubwa ya TLS ni kusimamia utawala 
wa sheria, mahakama zilizo huru hivyo nita-
shirikiana na wenzangu kuhakikisha mis-
ingi ya sheria inafuatwa kwa kushirikiana na 
bunge na mahakama,”alisema.

  Alisema atapenda kuona kila mtu yupo 
huru katika macho ya sheria na isibague mtu 
kwa rangi wala cheo. 

“Mahakama lazima ziwe huru na kufanya 
uamuzi huru na hata serikali pia na kazi hii 
naamini tutashirikiana ili mihimili hii ifanye 
kazi yake vyema,”alisema. 

Alisema Watanzania wategemee TLS  ku-
fanya kazi zake kwa uwazi bila kujali umri 
au rangi ya mtu na anaamini serikali iliyopo 
madarakani ni sikivu na atafanya nayo kazi 
nzuri. 

“Kuna jinsi ya kuzungumza na mkubwa au 
serikali nitatumia uzoefu wangu kuzungumza 
nao na mambo yataenda vizuri,”alisema

Hoseah aibuka mshindi urais TLS

bulia kura 17.
  Katika matokeo hayo, Wakili Gloria Man-

des, sasa anakuwa Makamu wa Rais wa chama 
hicho baada ya kuchaguliwa kwa kura 324.

 Alisema wamefurahi kwa niaba ya kamati 
kwa uchaguzi mzuri usio na vurugu na wali-
oshinda wataapishwa kesho.
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RC aombwa kuingilia 
kati mgogoro ardhi
Na Gideon Mwakanosya, NAMTUMBO

WANANCHI  kutoka koo 16 katika 
Kijiji cha Mchomoro, Namtumbo 
mkoani Ruvuma wamemwomba 
Mkuu wa Mkoa  wa Ruvuma, Chris-
tine Mdeme, kuingilia kati mgogoro 
wa ardhi wa zaidi ya ekari 700 kati 
yao na aliyekuwa Mkuu wa Wilaya 
hiyo,  Luckness Amlima. 

Kwa mujibu wa wananchi hao, 
kuendelea kwa mgogoro huo kume-
sababisha kuzorota kwa shughuli za 
kimaendeleo. 

Wakizungumza na waandishi wa 
habari waliofika katika kijiji hicho 
juzi,  wawakilishi wa koo hizo ze-
nye takribani familia 70, walisema 
mgogoro huo umedumu kwa zaidi ya 
miaka minne sasa na kwamba vion-
gozi wa kijiji na wilaya wamekuwa 
wakipuuzia kwa sababu zao binafsi, 
huku wakiwatuhumu kumpendelea 
kiongozi huyo mstaafu. 

Mmoja wa wawakilishi wa koo 
hizo, Rashid Malamaye, alidai kuwa 
kiongozi huyo alivamia katika mae-
neo yao ya asili ambayo walikuwa 
wanayatumia kwa shughuli za kilimo 
na ufugaji kwa miaka mingi lakini 
cha kushangaza kwa sasa wanataka 
kudhulumiwa.

Malamaye alisema katika masham-
ba hayo kulikuwa na nyumba za 
nyasi lakini zimechomwa moto, 
mazao ya muda mrefu aina ya 
minazi, michungwa, migomba na 
mihogo na kwamba mazao hayo 
yamefyekwa bila wao kujulishwa na 
kuwekwa walinzi ambao wamekuwa 
wakiwapiga wananchi wanaokwenda 
katika mashamba hayo.

“Tumeshtushwa sana na kitendo 
hicho cha uharibifu wa mazao yetu 
na uvamizi wa mashamba ambayo 
yapo katika maeneo ya mahane 
katika kitongoji cha Nyerere na 
mwekezaji ambaye aliwahi kuwa 
mkuu wa wilaya bila sisi wenye 
maeneo kujulishwa. Hata tulipolala-
mika kwenye uongozi wa kijiji na 
wilaya, hakuna hatua zinazochuku-
liwa dhidi yake,” alisema Malamaye

Naye Issa Languka alisema kuwa 
baada ya kutokea kwa uvamizi huo, 
walitoa taarifa katika uongozi wa 
kijiji na kwenye uongozi wa Chama 
Cha Mapinduzi(CCM) lakini majibu 
waliyoyatoa ni kwamba mwekezaji 
huyo yupo kihalali bila kufafanua 
sheria ipi au mkutano gani wa 
hadhara ambao ulihalalisha zaidi ya 
ekari 700.

Languka alisema inasikitisha 
kuona viongozi wa kijiji badala ya 
kulinda raia na mali zao, wame-
kuwa chanzo cha kutengeneza 
migogoro kinyume cha kiapo chao 
cha uadilifu. “Kutokana na kitendo 
hicho, tumemwandikia Mkuu wa 
Mkoa wa Ruvuma, Christine Mdeme, 
kumjulisha madai yetu ili achukue 
hatua kwani mwenendo wa vion-
gozi wa wilaya kuhusu mgogoro huu 
hauridhishi na hatuna imani nao,” 
alisema.

TAMWA yazindua kampeni ya kuzuia ukatili mitandoni

Wafanyabiashara wadaiwa kero 
kwa abiria stendi mpya  Mbezi
Na Maulid Mmbaga

ONGEZEKO la wafanyabi-
ashara katika Kituo cha Mabasi 
cha Magufuli kilichopo eneo la 
Mbezi Luis mkoani Dar es Sa-
laam, kumetajwa kuwa ni kero 
kwa wasafiri wanaofika katika 
kituo hicho.

Februari 24, mwaka huu Hay-
ati Rais John Magufuli wakati 
akizindua kituo hicho, alitoa 
ruhusa kwa wafanyabiashara 
wadogo kufanya shughuli    zao 
ndani ya kituo hicho.

Lakini kuruhusiwa kwa wa-
fanyabiashara hao, kumesaba-
bisha usumbufu kwa wasafiri, 
kwamba wanafanya biashara 
hadi katika maeneo ambayo ya-
metengwa kwa ajili ya wasafiri 

kupumzika.
Wakizungumza na Nipashe, 

mmoja wa abiria, Iddy Mushi, 
alisema kitendo cha wafanya-
biashara kujazana katika stendi 
hiyo kinashusha hadhi ya kituo 
hicho ambacho katika maten-
genezo yake kiliigharimu seri-
kali zaidi ya Sh. bilioni 50.

Alisema katika baraza zili-
zotengwa kwa ajili ya abiria 
kusimama wakati wakisubiria 
usafiri, kwa sasa panaonekana 
kama soko kutokana na mson-
gamano mkubwa wa wafanyabi-
ashara uliopo.

“Ukitazama hili eneo lilivyo 
sasa hata ile heshima ya stendi 
imepungua, hivyo tunaiomba 
serikali ilitazame hili kwa uka-
ribu iweke utaratibu utakaosa-
idia kuondoa tatizo hili biashara 

ifanyike lakini kwa       utaratibu 
maalum,” alisema.

Moja wa mawakala wa ma-
basi, Hashimu Ally, aliiambia Ni-
pashe kwamba kuna baadhi ya 
abiria wanalazimika kusubiri us-
afiri ndani ya magari kutokana 
na baadhi ya wafanyabiashara 
kuvamia ghorofa ya pili ambayo 
ipo maalumu kwa ajili ya wasa-
firi kupumzika, zilipo ofisi za 
mawakala wa mabasi.

“Abiria wanapata taabu na 
wengine wanaona shida hata 
kufika katika eneo hili hivyo 
tunauomba uongozi kuangalia 
njia nyingine mbadala ya ku-
wapanga hawa wafanyabiasha-
ra       kwa usahihi kwani wakati 
mwingine inatuwia ngumu 
kumtambua abiria,” alisema 
Ally.

Mkurungenzi wa Manispaa 
ya Ubungo, Beatrice Domi-
nic, alisema Aprili 19, mwaka 
huu wafanyabiashara wadogo 
pamoja na wauza chakula wa-
tahamishwa na kupelekwa ka-
tika jengo ambalo liko nyuma ya 
kituo hicho ambalo ujenzi wake 
unamalizika.

Alisema utaratibu wa kuwa-
hamisha ukikamilika, kutawek-
wa utaratibu maalumu wa ku-
hakikisha ni mfanyabiashara 
gani atakayeruhusiwa kuingia 
kufanya biashara katika stendi 
hiyo.

Alisema baadhi ya wafanya-
biashara hao watahamishwa ili 
kutoa nafasi kwa wamiliki wa 
mabasi kutumia ofisi zilizopo 
ndani ya kituo kukatia tiketi na 
waachane na ofisi za nje.

 Na Beatrice Shayo

CHAMA Cha Waandishi wa 
Habari Wanawake Tanzania 
(TAMWA), kimezindua kampeni 
ya ‘Zuia Ukatili Mtandaoni’ am-
bayo inalenga kupinga vitendo 
vya ukatili na udhalilishaji dhidi 
ya wanawake na watoto wa kike 
mitandaoni.

Kadhalika, kimetoa wito kwa 
serikali na asasi za kiraia kuzun-
gumzia madhara ya vitendo vya 
ukatili wa mitandao na kutoa 
elimu kwa jamii ili kuondoa 
tatizo hilo.

Akizungumza na waandishi 
wa habari jana Dar es Salaam, 
Sylvia Daulinge, kwa niaba 

ya Mkurugenzi Mtendaji wa 
TAMWA, Rose Reuben, alisema 
ukatili wa mtandao umekuwa 
ukiwaathiri   zaidi watoto wa 
kike na wanawake kutokana na 
namna ya makuzi na desturi za 
jamii.

Daulinge alisema takwimu 
za Mamlaka ya Mawasiliano 
Tanzania (TCRA) zinaonyesha 
kuwa kuna ongezeko kubwa la 
watumiaji wa mtandao mpaka 
mwaka 2017 watumiaji wal-
iongezeka kwa asilimia 16 na ku-
fikia idadi ya milioni 23.

“Tumeona mara kadhaa vid-
eo za utupu za wanawake, wato-
to wakike zikisambazwa katika 
mitandao hiyo. Tumeshuhudia 

matukio ya video za ngono za 
wanawake zikisambazwa kwa 
makusudi kabisa, huu ni udhal-
ilishaji unaofanyika kwa njia ya 
mtandao,”alisema.

Daulinge alisema udhalilishaji 
huo una madhara kisaikolojia 
na kusababisha watu kuathirika 
kisaikolojia na wengine kujiua 
au kupoteza mwelekeo katika 
maisha.

“Bado udhalilishaji huu 
unaendelea pengine ni waathiri-
ka kutoifahamu sheria hii au 
kuona aibu katika kutafuta haki 
au hofu ya kudhalilika zaidi kesi 
itakapopelekwa mahakamani,” 
alisema.

Alisema TAMWA haikubali 

udhalilishaji huo, ni muhimu 
wananchi wakatambua she-
ria zinawalinda, kwamba kuna 
adhabu kwa wanaotumia 
mitandao ya kijamii vibaya iki-
wamo faini ya Sh. milioni tano 
au kifungo kisichopungua miezi 
12 au kwa vyote kwa pamoja.

Mrakibu Mwandamizi wa 
Polisi, Dawati la Jinsia na Wa-
toto Kanda Maalum ya Dar es 
Salaam, Leah Mbunda, alisema 
kampeni hiyo itasaidia kuleta 
chachu katika jamii katika ku-
woangezea wananchi uelewa.

Alisema wapo ambao wanad-
halilishwa katika mitandao ya 
kijamii wanakaa kimya na wen-
gine kuona aibu.

Mkazi wa 
Nzega, Ha-
biba Bushiri, 
akifurahi baada 
ya kukabidhiwa 
pikipiki ya 
magurudumu 
matatu na 
Benki ya NMB, 
kwa  kuibuka 
mshindi wa 
promosheni 
ya Bonge la 
Mpango, wakati 
wa hafla ya 
makabidhiano 
iliyofanyika 
mkoani Tabo-
ra juzi. PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU
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Katibu Msaidizi 
kutoka Umoja wa 
Waendeshaji wa 
vituo vya mafuta 
nchini (TAPSOA) 
Maulid Mahfudh, 
akizungumza na 
waandishi wa 
habari, jijini Dar 
es Salaam jana, 
wakati waki-
tangaza kuungana 
na kampuni ya 
Tigo, ambapo 
wateja wataweza 
kufanya malipo ya 
mafuta kwa Tigo 
Pesa kupitia lipa 
namba 777512. 
Kulia ni Ofisa 
Mkuu wa Huduma 
za Kifedha wa 
Tigo, Angelica 
Pesha. PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU

Uwekezaji bil. 
35/- kupunguza 
uhaba wa saruji 
Na Joseph Mwendapole

KIWANDA cha saruji cha Twiga ki-
natarajia kuwekeza Dola za Marekani 
milioni 15 sawa na Sh. bilioni 35 kwa ajili 
ya kukarabati mitambo na kukiongezea 
uwezo wa uzalishaji.

Hayo yalisemwa jana na Meneja Bi-
ashara Mwandamizi wa Kampuni hiyo, 
Danford Semwenda, wakati ujumbe 
wa Kituo cha Uwekezaji Tazania (TIC) 
ulipotembelea kiwanda hicho kilichoko 
Wazo, Dar es Salaam.

Ujumbe huo ulitembelea kiwanda 
hicho kwa ajili ya kujionea shughuli za 
uzalishaji na kusikia changamoto mbal-
imbali ambazo wawekezaji hao wanaka-
biliana nazo ili wazitatue.

Semwenda alisema wamekuwa na 
changamoto ya kucheleweshewa shehe-
na ya mizigo yao bandarini hali ambayo 
husababisha mizigo yao kukaa muda 
mrefu na kutozwa faini kubwa.

“Uwekezaji unaofanyika hapa ni 
mkubwa sana hivyo tunahitaji watu 
kama TIC waje wasikilize kero zetu na 
kwa kweli tumefurajia ujio wao hapa 
kwasababu umeonyesha namna gani 
walivyotayari kutusaidia,” alisema Sem-
wenda.

Aidha, alisema kiwanda hicho kime-
kuwa kikilipa kodi serikalini zinazofikia 
Sh. bilioni 54 na kutoa ajira kwa maelfu 
ya vijana wa  kitanzania. Pia alisema 
kwenye awamu ya tano, kiwanda hicho 
kilifanya biashara kubwa ya saruji.

Semwenda alisema miradi ya kim-
kakati iliyotekelezwa kwenye awamu ya 
tano ilisababisha saruji kuhitajika kwa 
wingi hali iliyosababisha wapate faida 
na kuongeza gawio kwa wanahisa wake 
kwa asilimia 40.

Bevin Ngenzi, Meneja wa TIC Kanda 
ya Mashariki,    alisema wameamua 
kutembelea kiwanda hicho kujua kina-
vyoendelea na uzalishaji na    kuanga-
lia changomoto waanazokalian nzo ili 
waweze kuzitatua.

Alisema TIC imefurahi kusikia kuwa 
kiwanda hicho kimekuwa kikiongeza 
uwezo wake wa kuzalisha kila mwaka 
hali ambayo imesidia serikali kupata 
kodi kubwa na watanzania wengi ku-
pata ajira.

Ngenzi alisema miaka 10 iliyopita ki-
wanda hicho kilikuwa kikizalisha tani 
milioni 1.2 kwa mwaka na sasa uwezo 
wake umeongezeka hadi kufikia tani 
milioni mbili kwa mwaka.

“Wawekezaji hawa wanaendelea vi-
zuri na wameishukuru serikali kwa maz-
ingira mazuri ila kuna changamoto ndo-
go ndogo za kisera ambazo tunakwenda 
kuzifanyia kazi haraka,” alisema Ngenzi.

Alisema mwekezaji huyo ameelezea 
changamoto ya kuchelewesha mizigo 
bandarini hivyo watakwenda kukaa na 
taasisi husika kuhakikisha changamoto 
hiyo inafanyiwa kazi.

Alisema kazi ya TIC ni kuhakikisha 
wawekezaji wanafanya biashara katika 
mazingira mazuri na tulivu hivyo wa-
taendelea kutembelea viwanda na kam-
puni ili kusikiliza kero mbalimbali. *********************************************************************************

Ni tamthilia kali, yenye msisimko wa kipekee kutokea 
Afrika Kusini ikisheheni waigizaji mahiri kama Leleti Khumalo 

aliyeigiza filamu ya Sarafina. 
Watoto wawili wachanga wanabadilishwa vitanda na wahudumu

 wa hospitali na kila mzazi kupewa mtoto asiye
 wake bila kujua.

FFamilia hizi moja ikiongoza genge la uhalifu mkubwa nayapili 
ikitumikia kanisa zinakuja kuwa na 

uadui mkubwa baada ya suala la watoto hawa kugundulika.

Ashanti, Umoja zaingia ubia uchimbaji madini 
Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Anglogold Ashanti imeanzisha 
ubia na BG Umoja na kuipatia mkataba wenye 
thamani ya dola za Marekani milioni 186 kwa 
miaka miwili katika miradi ya uchimbaji ya 
Nyankanga na Geita Hill.

Lengo la ubia huo limetajwa kuwa ni  kuz-
ingatia mpango wa kuongeza mchango ende-
levu katika uchumi wa jamii inayozunguka 
mgodi.

Ubia huo wa asilimia 80 kwa 20 ni ushiriki-
ano kati  ya kampuni ya Africa Underground 
Mining Services (AUMS) ya Tanzania, kampuni 
tanzu ya kundi la Perenti Australia na kampuni 
ya huduma za uchorongaji wa ndani na usam-
bazaji madini ya Geofields Tanzania Limited.

Ushirikiano huo utafanyika sawa na 
muundo wa ushirikiano uliotekelezwa katika 
uchimbaji wa chini kwa chini katika Mgodi wa 
Obuasi nchini Ghana kati ya AUMS Ghana na 
kampuni iliyoko Accra – inayomilikiwa na Wa-
ghana ya Rocksure, ushirikiano utakaojenga 
uwezo wa uchimbaji maalumu ndani ya nchi.

Akizungumzia ubia huo, Ofisa Uendeshaji 
Mkuu wa AngloGold Ashanti Afrika, Sicelo 
Ntuli, alisem:  “Tunafanya kazi na makandar-
asi wa uchimbaji wenye uzoefu watakaotu-
saidia kuwezesha uhamisho wa muda mrefu 
wa ujuzi endelevu, na kuendelea kujenga mi-
pango endelevu ya ununuzi wa ndani.

“AngloGold Ashanti inajenga mipango en-
delevu ya ununuzi wa ndani utakaochochea 
maendeleo ya uchumi na jamii katika miradi, 
inayoshuhudiwa na mchango mkubwa kutoka 
Geita Gold Mining Limited ambao umechang-
ia mapato makubwa ya watu wa Tanzania.”

Alisema matumizi ya mwaka ya AngloGold 
Ashanti kwa watoa huduma Watanzania wa-
zawa yameongezeka hadi dola milioni 162 
kuanzia mwaka 2016.

”Timu ya kusimamia ununuzi wa ndani ime-
jiwekea malengo makubwa ya asilimia 60 hadi 
70 ya matumizi yote kufanywa na kampuni za 
Kitanzania nchi ifikapo 2025.

” Kampuni ya AngloGold Ashanti - Geita 
Gold Mining Limited imetoa pia mkataba wa 
miaka miwili wa usafirishaji mafuta wenye 
thamani ya dola milioni 10.8 kwa mwaka kwa 
kampuni mbili za Kitanzania. Mojawapo ya 
kampuni kati ya mbili zitakazonufaika katika 
mkataba huo ina asili ya Geita na inathibitisha 
ahadi ya GGML kuwezesha uchumi wa jamii 

wenyeji,” alisema.
Alisema kampuni ya Geita itakayonufaika 

katika mpango huo imepatikana baada ya jiti-
hada za GGML kushirikiana na Baraza la Taifa 
la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC) 
kutoa mafunzo wezeshi kwa watoa huduma 
wa Geita ili kuongeza wigo wa kushindana 
katika ununuzi na utoaji huduma unaofanywa 

na Mgodi.
” Katika kufikia viwango vya kimataifa, mal-

ori ya kubeba mafuta hayo yamepewa mwon-
gozo wa kuzingatia utoaji moshi kwa mujibu 
wa viwango vya EURO IV, matangi yanapaswa 
kutengenezwa kwa kutumia aluminium ili ku-
punguza uzito na kila gari litapaswa kutumika 
katika kipindi kisichozidi miaka sita.



Jumamosi Aprili 17, 20216

MAONI & UCHAMBUZI

WASWAHILI wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na 
mwisho. Kwa sasa Ligi Kuu Tanzania Bara ndio inaelekea ukingo-
ni zikiwa zimebakia raundi chache ili msimu wa mwaka 2020/21 
umalizike.

Dalili za kumalizika kwa msimu huu zimeshaonekana tayari kwa 
timu kugawanyika katika makundi matatu.

Kundi la kwanza ni lile ambalo kuna timu zinazowania ubingwa 
wakati kundi la pili ni lile la timu ambazo ziko katika nafasi salama 
ambazo zenyewe haziko kwenye vita ya kuwania ufalme na zime-
shaondoka katika hatari ya kushuka daraja.

Kundi la tatu ni la timu zilizoko katika mstari mwekundu wa 
kushuka daraja au kucheza mechi za mtoano ambazo pia huzun-
gukwa na presha kutoka kila upande.

Hata hivyo katika soka lolote linaweza kutokea na hivyo Nipashe 
inazikumbusha timu zote 18 zinazoshiriki Ligi Kuu Tanzania Bara, 
Ligi Daraja la Kwanza, Ligi Daraja la Pili na Ligi Kuu ya Wanawake 
Tanzania kutokata tamaa na badala yake kupambana kusaka ma-
tokeo chanya mpaka katika mechi ya mwisho ya funga pazia.

Mbali na timu zinazoshiriki ligi hizo kwa upande wa Tanzania 
Bara, pia timu zote zinazoshiriki ligi mbalimbali zinazosimamiwa 
na Shirikisho la Soka Zanzibar (ZFF), zinatakiwa kuendelea kuji-
tuma kwa kuongeza umakini na utulivu katika dakika hizi za lala 
salama ambazo zinaweza kubadilisha msimamo uliopo sasa na ku-
waweka nafasi nzuri.

Wachezaji na makocha huu ndio wakati wenu wa kujiweka soko-
ni kwa kujituma na kuonyesha viwango vya juu, kwa sababu kwa 
kufanya hivyo kutawaongezea thamani kuelekea msimu ujao wa 
2021/22.

Kwa maana hiyo, Nipashe inazikumbusha timu zote kutumia 
udhaifu na upungufu ulioonekana katika msimu huu kwa ajili ya 
kujiimarisha kuelekea msimu mpya ili kutorudia makosa yale yale.

Ni wazi timu itakayofanya maandalizi yake vizuri na mapema, 
itajiweka katika mazingira ya kuwa imara na yenye kutoa ushindani 
katika msimu mpya, lakini pia wachezaji na wamiliki wasiangalie 
maslahi ya upande mmoja.

Huu ni wakati wa kila timu na kila mchezaji kuwa na ‘kiu’ au ‘wivu’ 
wa maendeleo kwa kujipanga kusaka timu mpya au kujiongezea 
thamani kwa klabu unayoitumikia sasa kwa kupewa mkataba mpya 
mnono kama uliopo umemalizika au kuruhusu mazungumzo am-
bayo utapelekea kupandishwa mshahara.

Umefika wakati timu zikabadilisha mwonekano kwa kujiimarisha 
na kuonyesha ushindani na kuacha kusindikiza wenzao kwa muda 
mrefu tangu zilipopanda daraja na kushiriki Ligi Kuu Tanzania Bara 
kwa mara ya kwanza.

Katika kipindi hiki ambacho zimebakia raundi nane kumalizika 
kwa msimu huu, tunaamini makocha watakuwa tayari wames-
habaini nafasi ambazo wanahitaji kuziboresha kwenye vikosi vyao 
na hatimaye msimu ujao kuingia wakiwa washindani

Ukiondoa vita za timu kwa timu, huu ni muda mwafaka wa wa-
miliki wa klabu kujipanga kuboresha mabenchi ya ufundi na hati-
maye kumaliza unyonge wa kupoteza idadi kubwa ya mechi katika 
msimu mpya na kumaliza ‘ubabe’ wa muda mrefu unaofanya na 
timu au zinazojiita kongwe kwenye ligi hiyo.

Kupata sifa ya kushiriki Ligi Kuu, basi ujue pia unaweza kuiwak-
ilisha nchi katika mashindano ya kimataifa ya Ligi ya Mabingwa Af-
rika au Kombe la Shirikisho, hivyo kufanya maandalizi ya kusajili 
kikosi imara mapema,  ndio dalili za kufanya vyema katika msimu 
ujao.

Mafanikio katika soka au mchezo wowote kamwe hayapatikani 
kwa njia ya miujiza, timu au wanamichezo walioandaliwa kwa ku-
fuata misingi bora, ndio wenye nafasi ya kunyakua mataji au kupata 
matokeo bora na si vinginevyo.

Na Adam 
Fungamwango

HIVI karibuni, Rais wa Jamhuri 
ya Muungano wa Tanzania, 
Samia Suluhu Hassan, pamoja 
na mambo mengine alitaka 
wawekezaji kuwekewa mazin-
gira mazuri nchini ili kuwavu-
tia waweze kumiminika kwa 
ajili kupata mafanikio.

Rais huyo alisema kuwa 
wawekezaji wasibughuziwe, 
badala yake wawekewe utarati-
bu unaoeleweka ili wajue kama 
wanataka kuwekeza wanalazi-
mika wafuate taratibu zipi na 
si kuwazungusha na mambo 
mengine yanayofanana na 
hayo.

Siku chache baadaye, 
Mbunge wa Makete (CCM), 
Festo Sanga naye akiwa bun-
geni alitaka wawekezaji kwe-
nye mpira wa miguu nchini 
walindwe na kutoruhusu watu 
kuwashambulia.

Lakini baada ya siku chache 
tena, Mwenyekiti wa Bodi ya 
Wakurugenzi wa Klabu ya 
Simba, Mohamed Dewji ‘Mo’ 
aliandika kwenye mtandao 
wake wa kijamii kutoridhishwa 
na mchakato wa mabadiliko ya 
uendeshaji wa klabu hiyo jinsi 
unavyoendeshwa na Tume ya 
Ushindani ya Biashara (FCC).

Pamoja na mambo mengi, 
Mo alikuwa na wasiwasi kuwa 
huenda ikawa kuna baadhi 
ya watu wana mpango wa 
kuchelewesha mabadiliko 
hayo kutoka mfumo wa ki-
zamani wa kutegemea wana-
chama na kuendeshwa kama 
kampuni.

Mo aliandika kuwa wana-
kutana na kufanya vikao, la-
kini walipokaribia waliambiwa 
waanze tena.

Mfumo wa mabadiliko ya 
Simba ulianza tangu mwaka 
2017 kwa wanachama we-
nyewe katika Mkutano Mkuu 
kuridhia kubadilisha katiba ya 
klabu yao kwa kupiga kura na 

kujiendesha kisasa.
Awali, wanachama wali-

taka kumpa Mo asilimia 51, la-
kini serikali ilipinga na kutaka 
wawekezaji kuchukua asilimia 
49 na kiasi kilichobakia kiwe 
kwa wanachama.

Serikali ilikubali mfumo wa 
uendeshaji kwa sababu iliona 
ule mfumo wa kutegemea wa-
nachama hauwezi kuziende-
sha klabu vizuri kulingana na 
ushindani uliopo.

Zamani, Serikali ilibeba 
mzigo huo kwani wachezaji 
wengi hasa wa timu za Simba 
na Yanga walikuwa waajiriwa 
na kampuni na mashirika ya 
umma, huku kwenye soka wa-
kicheza kama ridhaa tu, wali-
pata posho za mazoezi, mechi 
na safari.

Lakini soka kwa sasa dunia 
nzima limebadilika, mpira sasa 
ni kazi rasmi, hivyo wachezaji 
wanalipwa mamilioni ya soka 
kama mshahara, na klabu za 
wanachama haziwezi kumudu 
gharama hizo.

Simba imekuwa timu ya 
kwanza kutaka kubadilika ili 
zingine zifuate, lakini FCC im-
eonekana kama kuchelewesha 
mchakato huo.

Inawezekana Simba ikawa 
na makosa kwenye mchakato 
huo, lakini kinachotakiwa ni 
FCC kuwaambia kinaga uba-
ga nini cha kufanya na nini 
hakitakiwi kifanyike badala ya 
kuonekana kama kuna kuvizi-
ana au mwingine kuonekana 
anamkwamisha mwingine. 
FCC kama mmoja ya Taasisi 
za Serikali inapashwa kui-
saidia Simba kwa kuweka wazi 
nini wanapaswa kufanya, ili 
mchakato huo imalizike kwa 
manufaa ya soka la Tanzania 
kwa ujumla.

Ni kwa sababu klabu nyingi 
sasa zinaitazama Simba kama 
klabu ya mfano na ikishafani-

kiwa na wao wataanza, hivyo 
kuchelewa kunafanya nazo 
zisite kufanya hivyo.

Lakini pia ikumbukwe 
kuwa wawekezaji kwenye 
soka ni wachache sana na wa-
nahitajika zaidi kwenye soka 
la Tanzania, hivyo hawa wach-
ache waliokuwapo kama Mo 
wangetengenezewa mazingira 
rafiki ili wengine waone soka 
ni sehemu sahihi ya kwenda 
kuwekeza.

Kuonekana kama wana-
zungushwa au hawatakiwi, 
kunaweza kufanya wakakim-
bia na soka likaendelea kudid-
imia.

Kwa sasa Simba inafanya 
vyema kwenye mechi za ki-
mataifa, huku ikiwa kwenye 
mchakato huo, je kama uki-
fanikiwa si unaweza kuwa faida 
kwa taifa siku moja Rais Samia 
ikabidhiwe Kombe la Ubingwa 
wa Afrika?

Mimi nadhani tutengen-
eze kanuni za kuwawezesha 
wawekezaji kukimbilia na 
kujiingiza kwenye soka na si 
kanuni za kutaka washindwe 
na kukimbia, tutakuwa hatuu-
tendei haki mpira wa Tanza-
nia na taifa kwa ujumla kwani 
ikikwama Simba basi timu ny-
ingine hazitoweza kuthubutu 
kufanya mabadiliko.

Tusidanganyane, kwa sasa 
mabadiliko timu kwenda kwe-
nye uendeshaji wa kisasa ni 
suala la lazima, kwani kwa 
sasa soka linahitaji pesa ny-
ingi, dunia nzima imebadilika 
na Tanzania siyo kijiji. Hakuna 
soka la ridhaa kwa sasa ambalo 
litaendeshwa na wanachama 
kwa pesa za michango na 
malipo ya kadi za uanachama. 
Kwa sababu kwa sasa hakuna 
mchezaji anayefanya kazi Shiri-
ka la Bima halafu anachezea 
Simba au Yanga kama ilivyoku-
wa zamani.

Wadau, wawekezaji katika soka wasikatishwe tamaa

 Muungwana Lazima Nilonge

Usajili wachezaji wapya
msimu ujao uanze sasa
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HABARI BUNGENI

Mbunge Viti Maalum, Mkoa wa Geita, Rose Busiga, akichangia bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, bungeni jijini Dodoma jana. 
PICHA: IBRAHIM JOSEPH 

Wabunge wapanda bodaboda watahadharishwa
BAADHI ya wabunge wa-

naotumia usafiri wa bodaboda 
kwenda bungeni na kurudi 
nyumbani, wametahadhariwa 
kuwa makini na madereva wa-
naowaendesha kwa kuwa ku-
patikana kwao ni kwa gharama 
kubwa.

Spika wa Bunge, Job Ndugai, 
alitoa angalizo hilo jana wakati 
wa kipindi cha maswali na 
majibu kwenye swali linalohusu 
ujenzi wa barabara.

Akizungumza baada ya Naibu 
Waziri wa Ujenzi na Uchuku-
zi,  Godfrey  Kasekenya, kuji-

bu  swali la Mbunge wa Kibaha 
Vijijini (CCM), Michael Mwaka-
mo, Ndugai alitumia nafasi hiyo 
kuwaasa wanaotumia usafiri 
huo kuwa makini kwa kuwa ana-
zo taarifa baadhi ya wanakuja 
bungeni kwa usafiri huo.

“Ule usafiri ni mzuri kabisa 
kwa wananchi. Sina shida nao 
lakini basi nawaomba umakini 
na kuwa na uhakika wa huyo 
dereva anayeendesha maana ku-
patikana kwenu ni kwa gharama 
kubwa. Nadhani  mmenisoma, 
nashukuru sana na pia ni vizuri 
kuelewa kuwa wananchi waki-

kuona huko watatafsiri vipi,” 
alisema.

Awali, akatika swali lake, 
Mbunge Mwakamo, alihoji lini 
serikali itaanza ujenzi kwa ki-
wango cha lami barabara ya Ma-
kofia hadi Vikumburu wilayani 
Kisarawe.

Katika majibu yake, Kasekenya 
alibainisha barabara hiyo yenye 
urefu wa kilometa 135.97 ni ya 
mkoa inayounganisha wilaya za 
Bagamoyo, Kibaha na Kisarawe. 
“Upembuzi yakinifu na usanifu 
wa kina pamoja na uhakiki wa 
mali zitakazoathiriwa na mradi 

wa sehemu ya Makofia – Mlandi-
zi – Maneromango yenye urefu 
wa kilometa 100 umekamilika,” 
alisema.

Alibainisha kuwa ujenzi kwa 
kiwango cha lami wa barabara 
hiyo utaanza baada ya kupata 
fedha ambazo serikali inaende-
lea kutafuta.

“Wizara yangu inaendelea 
kuihudumia barabara hiyo ili 
kupitika majira yote ya mwaka. 
Katika mwaka wa fedha 2020/21, 
jumla ya Sh. milioni 1,524.07 zim-
etengwa kwa ajili ya matengen-
ezo mbalimbali,”alisema.

Sera, sheria uvuvi
kufanyiwa mapitio 

BUNGE limeelezwa kuwa serikali 
iko tayari kupitia upya sera na she-
ria ya uvuvi nchini ili kukidhi mahi-
taji yaliyopo kwa wavuvi wadogo.

Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, 
Abdallah Ulega, alibainisha hayo 
bungeni jana alipokuwa akijibu swali 
la Mbunge wa Viti Maalum (CCM), 
Neema Lugangira.

Katika swali lake, Mbunge huyo 
alitaka kujua kama serikali iko tayari 
kupitia sera na sheria hiyo ambayo 
inaonekana kutokidhi mahitaji ya 
wavuvi wadogo.

Akijibu swali hilo, Ulega alisema 
serikali iko tayari kupitia sera 
na sheria ya uvuvi na katika ku-
litekeleza hilo, wizara imekuwa 
ikifanya mapitio ya sera, sheria na 
kanuni za uvuvi ili kuendana na 
mahitaji halisi ya wakati husika na 
imekuwa ikifanya hivyo mara kwa 
mara.

Ulega alitolea mfano wa wizara 
kufanya mapitio ya Sera ya Taifa ya 
Uvuvi na mikakati yake ya mwaka 
1997 na kutunga Sera ya Taifa ya 
Uvuvi ya mwaka 2015 ambayo imez-
ingatia mahitaji ya wadau wa sekta 
ya uvuvi na uendelevu wa rasilimali 
za uvuvi.

Alisema wizara ilifanya mapitio 
ya Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa 
Uvuvi Tanzania Na. 6 ya Mwaka 
1980 na kutunga Sheria Na. 11 ya 
Mwaka 2016 ili kuimarisha shughuli 
za utafiti nchini.

“Mwaka 2020 Wizara ilifanya 
marekebisho madogo (Miscellane-
ous ammenments) kwenye Sheria 
ya Uvuvi Na. 22 ya Mwaka 2003 
ili kuimarisha shughuli za ulinzi na 
usimamizi shirikishi wa rasilimali za 
uvuvi nchini,” alisema.

Aliongeza kuwa wizara inaende-
lea kufanya maboresho makubwa 
kwenye Sheria ya Uvuvi Na. 22 
ya Mwaka 2003 ili kuendana na 
mahitaji halisi ya sasa ya kisekta 
ikiwemo kutatua kero mbalimbali za 
wadau wa uvuvi, hususan wavuvi 
wadogo na wakuzaji viumbe maji.

Sababu kuchelewa uendelezaji  
maliasili ukanda kusini zatajwa

NAIBU Waziri wa Maliasili na 
Utalii, Mary Masanja, ametaja 
sababu za kuchelewa kukami-
lika kwa mradi wa kuendeleza 
maliasili na kukuza utalii Kusini 
mwa Tanzania (REGROW) kuwa 
ni kutokana na vikwazo mbalim-
bali ikiwamo kuchelewa kuanza 
kwa majadiliano ya utekelezaji 
kwa takribani miezi 17.

Masanja aliyasema hayo 
jana alipokuwa akijibu swali la 
Mbunge wa Viti Maalum (CCM), 
Ritta Kabati, ambaye alihoji 
utekelezaji wa mradi huo utaan-

za lini.
Akijibu swali hilo, Naibu Wa-

ziri alisema pamoja na kikwazo 
hicho, pia uwapo wa COVID 
– 19 umechangia kwa kiasi ki-
kubwa kuendelea kuchelewesha 
utekelezaji kutokana na kazi ny-
ingi kusimama.

“Ili kukabiliana na changa-
moto zilizojitokeza, mradi ume-
fanyiwa mapitio ya kati ambapo 
miongoni mwa mambo mengine 
ni kuongeza muda wa utekelezaji 
wa mradi hadi mwaka 2025 ili 
kufidia muda uliopotea,” alise-

ma.
Alifafanua kuwa mradi huo 

tayari ulianza kutekelezwa tan-
gu mwaka 2017 na unatekelezwa 
kwa mkopo wa Dola za Kimare-
kani milioni 150 kutoka Benki ya 
Dunia.

“Maeneo ya kipaumbele ni 
hifadhi nne za taifa (Ruaha, Mi-
kumi, Nyerere na Udzungwa) na 
maeneo yanayozunguka hifadhi 
hizo pamoja na eneo la chanzo 
cha maji cha Mto Ruaha Mkuu,” 
alisema.

Alisema mradi huo unatekele-

zwa kwa kipindi cha miaka sita 
kuanzia mwaka 2017 hadi 2023 
na hadi kufikia mwezi Machi 
2021, mradi huu umeendelea 
kutekelezwa kwa ufanisi mkub-
wa.

“Kazi zifuatazo zimetekele-
zwa ununuzi wa vifaa vya doria, 
magari 44 na mitambo mikub-
wa mitatu kati ya 18. Pia mradi 
umeajiri kampuni sita ambazo 
zinaendelea na usanifu wa ma-
jengo, barabara na viwanja vya 
ndege,”alisema.

Habari zote na Augusta Njoji, 
DODOMA
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RC aipongeza 
BRELA
kutoa elimu 
kwa umma
Na Mwandishi Wetu, SINGIDA

MKUU wa Mkoa wa Sin-
gida,  Dk. Rehema Nchimbi, 
ameipongeza Wakala wa 
Usajili wa Biashara na 
Leseni (BRELA) kwa kufika 
katika mkoa huo kutoa 
elimu kwa umma.

Aliyasema hayo 
jana  wakati akifungua 
semina ya siku mbili ya 
elimu kuhusu huduma zi-
nazotolewa na taasisi hiyo 
kwa wakazi wa Singida.

Katika hotuba ya ufun-
guzi wa semina hiyo,  Dk. 
Nchimbi alisema  amefura-
hishwa na ujio wa BRELA 
mkoani humo kwa kuwa 
hiyo italeta hamasa kubwa 
kwa wajasiriamali na wa-
fanyabiashara kurasimisha 
biashara zao kwa kuzisajili.

 “Kuna elimu nyingi 
zinazotolewa, lakini elimu 
ya BRELA inathamani 
kubwa sana kwa maen-
deleo ya taifa letu. Nili-
posikia mnakuja mkoani 
Singida nilifurahi sana kwa 
kuwa badala ya wananchi 
kuwafuata ninyi ndio 
mmewafuata wananchi,” 
alisema  Nchimbi.

Dk. Nchimbi alisema 
Singida ya sasa si kama 
ile ya zamani, kuna fursa 
nyingi za uwekezaji na 
idadi ya wafanyabiashara 
na wajasiriamali imekuwa 
ikiongezeka siku hadi siku.

“Singida kwa miaka mingi 
imekuwa ikionekana si 
mkoa wa kibiashara, lakini 
leo nimefarijika sana kuo-
na kwamba mmefika katika 
mkoa huu, hii inamaani-
sha mmeona kwamba 
wapo wafanyabiashara na 
Wajasiriamali wa kutosha” 
alisema.

Naye Ofisa Leseni Mwan-
damizi kutoka BRELA,  Ab-
bas Cothema, alisema  kwa 
mwaka 2020/21 taasisi 
iliweka mikakati kadhaa 
moja wapo ikiwa ni kutoa 
elimu kwa umma kuhusu 
majukumu yake, huduma 
inazotoa (kabla ya usajili 
na baada ya usajili), namna 
ya kuzipata huduma hizo 
kwa njia ya mtandao ka-
tika mikoa mbalimbali.

Alisema kwa awamu ya 
kwanza mikoa ambayo 
itafikiwa ni pamoja na Sin-
gida na Ruvuma,  Dodoma 
na Njombe na kumalizia , 
Morogoro na Iringa.

Mfanyabiashara kortini madai ya kujeruhi mteja 

Shirika latia saini mkataba bil. 5.6/ 
 Na Frank Monyo

SHIRIKA la Legal Services Fa-
cility (LSF), limetia saini mkataba 
wa kupokea ruzuku ya Sh. bilioni 
5.6 kutoka Shirika la Maendeleo la 
Kimataifa la Denmark (DANIDA), 
kwa ajili ya kutekeleza mradi wa 
upatikanaji wa haki kwa kipindi 
cha mwaka mmoja.

Ruzuku hiyo ni nyongeza kwa 
ajili ya kutekeleza mradi wa upati-
kanaji wa haki unaolenga kubore-
sha mazingira ya uwezeshaji wa 
kisheria nchini, kwa kuzijengea 
uwezo taasisi zinazotoa huduma 
ya msaada wa kisheria, huduma za 
wasaidizi wa kisheria nchini kwa 
makundi mbalimbali katika jamii 

hususani wanawake na watoto.
Akizungumza wakati wa hafla ya 

kutilia saini jijini Dar es Salaam, Ba-
lozi wa Denmark nchini Tanzania, 
Mette Norgaard Dissing-Spandet, 
alisema kuwa DANIDA imeamua 
kuwaongezea ruzuku LSF kwa 
kipindi cha mwaka mmoja ikiwa 
ni sehemu ya uwajibikaji katika 
kuhakikisha suala la upatikanaji 
wa haki nchini Tanzania linazin-
gatiwa.

“Tunaamini ruzuku hii itasaidia 
katika kuboresha mifumo ya utoaji 
haki iliyo rasmi na isiyo rasmi ili 
kuwezesha upatikanaji wa haki 
kwa wakati, lakini pia kuwezesha 
upatikaji wa sera na sheria bora zi-
nazolinda maslahi ya Watanzania 

hususani wanawake na watoto,” 
alisema balozi huyo na kuongeza;

“Ufadhili huu ni sehemu yetu 
katika kuhakikisha kuwa jamii yote 
nchini Tanzania inakuwa na uta-
wala wa sheria unaoheshimu kila 
mtu bila kujali umri au jinsia”.

  Alisema mradi huo unalenga 
kujenga msingi endelevu wa hudu-
ma za msaada wa kisheria nchini 
kwa kupitia upya mifumo, sera, na 
sheria kandamizi zinazorudisha 
nyuma ustawi na maendeleo ya 
wanawake na watoto katika jamii.

Ofisa Mtendaji Mkuu wa LSF, 
Lulu Ng’wanakilala, alisema ru-
zuku iliyotolewa na wadau hao ita-
saidia katika kuendelea kutekeleza 
mradi wa upatikanaji wa haki 

nchini.
“Ikumbukwe kwamba miezi 

sita iliyopita DANIDA walitoa ru-
zuku kwa LSF Sh. milioni 71 ili 
kuwezesha elimu ya mpiga kura 
na usimamizi wa uchanguzi kwa 
mashirika 31 yaliyopewa vibali na 
Tume ya Taifa ya Uchaguzi (NEC) 
kuendesha shughuli hizo za uch-
aguzi,” alisema Ng’wanakilala.

Alisema katika kipindi cha 
miaka mitano iliyopita LSF im-
ekuwa ikishirikiana na wadau iki-
wamo DANIDA, ambayo imesaidia 
kuboresha sekta ya msaada wa 
kisheria nchini kupitia uwezeshaji 
wa kisheria kwa kuyapa ruzuku 
mashirika zaidi ya 200 yanayotoa 
huduma za msaada wa kisheria.

Na Samson Chacha,  TARIME

MFANYABIASHARA  wa duka la 
kuuza pombe   katika mji mdogo 
wa Sirari., mkoani mara, Marwa 
Wainenga, amefikishwa katika 
Mahakama   ya Wilaya   Tarime 
akishtakiwa kutaka kumuua mteja 
wake, Simon  Machugu kwa kum-
piga risasi.

Inadaiwa kuwa alimuua      Si-
mon aliyekuwa akinywa Pombe 

na wenzake   kwa kumpiga Risasi 
na kumjeruhi   vibaya Pajani na 
kumsababishia maumivu makali 
Akisomewa mashtaka mbele ya 
Hakimu Mkazi  Veronica Mugendi,  
Mwendesha Mashitaka wa Polisi,   
Bugombe   Bukulu, alidaiwa   al-
impiga risasi Machungu akiwa 
anakunywa pombe na wenzake, na 
kumjeruhi vibaya pajani na kum-
sababishia maumivu makali. 

“Mtuhumiwa  alifanya tukio hilo 

la kumshambulia   na kumpiga 
risasi pajani mteja wake,  Machugu  
usiku wa  Julai 7, 2020 wakati Ma-
chugu alipokuwa akinywa vinywaji 
katika   ‘grocey’ ya mtuhumiwa    
baada ya kutokea mzozo kati yake 
na wateja. 

“Hatua hiyo ilisababisha Waine-
ga kutoa bastola na kumpiga risasi 
pajani majeruhi Machungu na ku-
pelekwa  Hospitali ya Wilaya Ta-
rime na kulazwa,” alidai mwende-

sha mashtaka. 
Mtuhumiwa   Wainenga alikana 

mashitaka hayo   na kupewa dha-
mana. 

Upande wa mashitaka ulidai 
upelelezi   unaendelea   na kesi 
hiyo itatajwa tena  Mei 13, mwaka 
huu.

Mwendesha mashtaka Bukulu 
alidai kuwa silaha inayodaiwa ku-
tumia katika tukio hilo, inashikili-
wa na Jeshi la Polisi.

Mkuu wa Mkoa wa Singida,  Rehema Nchimbi (katikati), akizungumza wakati akifungua semina ya utoaji wa elimu kwa umma, iliyoandaliwa na 
Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni (BRELA), mkoni humo juzi.  PICHA: MPIGAPICHA WETU
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HABARI DODOMA

RC ataka ushirikishaji afya lishe  
Na Augusta Njoji, DODOMA

MKUU wa Mkoa wa Dodoma, 
Dk. Binilith Mahenge,   ametaka 
viongozi wa vijiji na mitaa kushirik-
ishwa kwenye masuala la lishe na 
afya ya mzazi ili kupata mwitikio 
mzuri kwa jamii.

Dk. Mahenge alisema hayo jana 
jijini hapa katika kikao cha mapitio 
ya viashiria vya huduma za afya ya 
uzazi na mtoto, pamoja na tath-
mini ya nusu mwaka ya utekelezaji 
wa viashiria vya mkataba wa lishe.

Alisema viongozi wa vijiji na 
mitaa ni watu muhimu kwa kuwa 
ndio wanaowajua watu vizuri.

“Hili suala ni muhimu sana ili 
lifanikiwe lazima tuwashirikishe 
wadau, na wadau wenyewe ni vion-

gozi wa vijiji na mitaa hawa watatu-
saidia ndio wanaishi na hawa watu, 
wao ndio wanajua nyumba gani 
kuna mjamzito,” alisema.

Alisema pamoja na juhudi zi-
lizofanywa na Serikali ya Mkoa 
kuanza kuleta matumaini bado 
hawajafikia lengo lililotakiwa la ku-
maliza kabisa tatizo la lishe duni na 
huduma ya afya ya uzazi.

“Kwa kweli tumejitahidi kwa 
kiasi fulani lakini hatujafikia lengo. 
Lengo ni kuona katika ripoti ha-
tuna alama za njano au nyekundu 
na hili linawezekana kila mmoja 
kwenye eneo lake akitimiza wajibu 
wake,” alisema.

Aliwasisitiza Wakurugenzi wa 
Halmashauri zote kuhakikisha wa-
natenga fedha kama walivyoagi-

zwa ili kupunguza utapiamlo.
Awali, akiwasilisha ripoti kwenye 

kikao hicho,  Mratibu wa Huduma 
za Afya ya Uzazi wa Mtoto Mkoa 
wa Dodoma, Nice Mosha, alisema 
wamekuwa wakitoa mafunzo 
mbalimbali kwa watumishi ka-
tika kutekeleza elimu ya uzazi wa 
mpango.

“Wataalamu wanatuambia kuwa 
watoto waliopata huduma bora 
kilishe kipindi cha siku 1,000 za 
mwanzo wa uhai wao wanapata 
faida zitakazodumu katika maisha 
yao yote na pamoja na maendeleo 
mazuri ya ukuaji wa ubongo na 
uwezo mzuri wa kukabiliana na 
maradhi,” alisema.

Kuhusu tawimu za vifo vya uzazi 
na mtoto, alisema kwa mwaka 2018 

ilikuwa 67, mwaka 2019 ilikuwa 74, 
na mwaka 2020 ikawa 88 huku tak-
wimu za vifo kwa watoto wachanga 
mwaka 2019 ilikuwa 694, na 2020 
ikawa 681 ambapo ilishuka kidogo.

Ofisa Lishe wa Mkoa wa Dodo-
ma, Herieth Carin, alisema Oktoba 
18, 2018 walitia saini mkataba wa 
afua za lishe na wamekuwa wak-
itekeleza kupitia halmashauri na 
wao wametia saini mikataba hiyo 
hadi ngazi za chini kuhakikisha wa-
natimiza malengo ya afua za lishe 
kuondoa tatizo la lishe katika jamii.

Alisema halmashauri zimekuwa 
zikitenga fedha ili kutekeleza mas-
uala mbalimbali ya lishe na kila 
halmashauri zimekuwa zikitakiwa 
kutenga Sh. 1,000 kwa kila mtoto 
katika masuala ya lishe.

Na Augusta Njoji, DODOMA

W
IZARA ya Kilimo, 
imesema katika 
msimu mwa kilimo 
mwaka huu, Soko 

la Bidhaa Tanzania (TMX) halitaji-
husisha na shughuli za minada ya 
mazao.

Naibu Waziri wa Kilimo, Hus-
sein Bashe, alitoa kauli hiyo jana 
bungeni baada ya wabunge ku-
lalamikia TMX kuvuruga minada 
ya mazao na kuitaka iendelee na 
majukumu yake na si kujihusisha 
na minada.

Bashe alisema: “Tunafanya tath-
mini ya ujumla wasiwe na hofu 
majaribio yaliyofanyika mwaka 
jana tumeona athari. Tumefikia 
uamuzi ushirika utaendelea ku-

fanya shughuli zake za ushirika na 
TMX itarudi kufanya kazi zake.”

Awali, wakichangia hotuba ya 
Ofisi ya Waziri Mkuu kwa mwaka 
2021/22, Mbunge wa Nanyamba 
(CCM), Abdallah Chikota, alisema 
katika minada iliyofanywa kupitia 
TMX hadi sasa, baadhi ya wakuli-
ma hawajalipwa fedha zao.

“Wakulima wa korosho na ufuta 
hutumia akaunti zao za benki 
wakati wa msimu na baada ya 
miezi sita haipo hai na matokeo 
yake fedha zikipelekwa benki zina-
kuta akaunti ipo dormant (haifanyi 
kazi). 

Kwa hiyo kwa mfumo wa stak-
abadhi ghalani, mkulima anakim-
bilia kwa kiongozi wake wa chama 
cha ushirika inakuwa rahisi ku-
tatua tatizo na kupata fedha zake, 

lakini kwa TMX hadi leo wakulima 
wanadai fedha na bado hawaja-
pata,” alisema na kusisitiza mfumo 
huo unaonekana wazi kuwa na 
kero.

Naye Mbunge wa Itilima (CCM), 
Njalu Silanga, alisema  serikali 
ina nia ya dhati katika kutengen-
eza ushirika, AMCOS na TMX la-
kini TMX imekuwa ikifanya kazi ya 
kwenda kijijini kusimamia ushirika 
na kuchukua asilimia moja ya bei 
inayopatikana jambo hili haliweze-
kani linawaumiza wakulima.

Alisema TMX inatakiwa kutafuta 
masoko nje ya nchi na si kazi hii in-
ayofanywa na taasisi hiyo.

  “Miaka ya nyuma kulikuwa 
na chombo kinaitwa Mamlaka ya 
Pamba ambacho kilipewa jukumu 
la kuuza pamba zote nchini lakini 

yaliyotokea shirika lile lilikufa na 
kuleta madhara makubwa na 
hatima yetu leo shirika lilifilisika 
kwa sababu ya vyombo hivi TMX 
wameanza tangu  mwaka 2018 na 
mwaka 2019 tukaingia katika tati-
zo la kukosa masoko ya pamba,” 
alisema.

  “TMX nilidhani ingeonyesha 
njia kubwa kuhakikisha kwamba 
wanauwezo wa kutafuta masoko 
na kuuza mazao yao   lakini ma-
tokeo yake hakuna kilichofanyika 
na serikali iliingilia kati kutatua 
changamoto hiyo.

  “Naibu Spika ningeomba sana 
serikali ijaribu kuangalia inapoleta 
mipango mizuri hasa inayoenda 
kwa wananchi wetu tuelewe asil-
imia 70 ya Watanzania ni wakuli-
ma na wafugaji,” alisema.

TMX kutojihusisha minada mazao Ufafanuzi
KatiKa toleo letu la apri-

li 9 mwaka huu, tulichapi-
sha habari yenye kichwa 
kinachosomeka ‘Lukuvi 
aombwa kibali cha ujenzi 
Chang’ombe’, ikiwanukuu 
wananchi na viongozi wa 
Mtaa wa Mtakuja Mjimwe-
ma jijini Dodoma wakim-
womba Waziri wa ardhi, 
Nyumba na Maendeleo ya 
Makazi, William Lukuvi, ku-
ruhusu ujenzi wa nyumba 
kwenye maeneo hayo.

Julai 15, mwaka jana, 
Lukuvi aliagiza kusimam-
ishwa kwa ujenzi wa 
nyumba kwenye eneo hilo 
kwa madai kuwa kampuni 
iliyolipima ya J.F ilikuwa 
haitambuliwi kisheria na 
serikali na imeshafutwa.

Hata hivyo, ufuatiliaji 
wetu umebaini mwandishi 
wetu aliunukuu vibaya 
uongozi wa serikali za 
mitaa kwenye eneo hilo 
kuhusu suala hilo.

Pia, mkutano uliofanyika 
siku ambayo mwandishi 
aliwanukuu wananchi 
wakimwomba waziri huyo 
kuruhusu kibali, haukuwa 
maalum kwa ajili ya masu-
ala ya ardhi, bali ulikuwa 
mkutano wa kawaida kwa 
mujibu wa taratibu za seri-
kali za mitaa.

Kwa mujibu wa Mwe-
nyekiti wa Serikali ya Mtaa 
wa Mtakuja, Hemed Sele-
man, ajenda za mkutano 
huo wa hadhara zilijumui-
sha kufungua mkutano, 
utambulisho, mapato 
na matumizi, lishe kwa 
kinamama wajawazito na 
watoto chini ya umri wa 
miaka mitano.

ajenga zingine zili-
kuwa ni ulinzi na usalama, 
taarifa mbalimbali zilizo-
gusa umeme, ukarabati wa 
barabara kilomita kwa ki-
wango cha changarawe na 
kuwakumbusha wananchi 
kuhusu agizo la Waziri 
Lukuvi.

Mambo matatu yaliyo-
agizwa na Waziri Lukuvi 
ni pamoja na wananchi 
wahakikiwe katika maeneo 
yao, Seleman alibainisha 
kuwa uhakiki huo ul-
ishafanyika.

agizo la pili la Waziri 
Lukuvi ni wananchi kut-
ouza maeneo yao wala ku-
jenga mpaka atakaporejea 
kutoa majibu ya mwisho na 
la tatu ni kufutwa kwa hati 
zote zilizotolewa katika 
eneo hilo.

Nipashe tunauomba radhi 
uongozi wa serikali za 
mitaa katika eneo hilo na 
wasomaji wetu kutokana 
na usumbufu uliojitokeza.

Mhariri  

Ofisa Masoko wa Jiji la Dodoma, James Yuna (kushoto), akizungumza na wafanyabiashara wa soko jipya la Makole, jijini humo jana, wakati 
akiwatoa hofu ya kuondolewa kwenye eneo hilo. Wengine ni Diwani wa Kata ya Makole, Omary Omary (wa pili kushoto) na  (wa tatu kushoto) ni 
Mwenyekiti wa Mtaa wa Makole, Anni Ngaya. PICHA: PETER MKWAVILA
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Waziri, wajumbe bodi watakiwa kujiuzulu
Na Mwandishi Wetu, PEMBA

VIONGOZI wa Bodi ya Udhibi-
ti wa Vileo Zanzibar na Waziri 
wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za 
Mikoa na Idaras maalum za SMZ 
baada ya sheria ya vileo namba 9 
kuvunjwa na bodi hiyo. 

Wito huo ulitolewa juzi na 
viongozi wa dini na wananchi ka-
tika kisomo cha dua cha kuom-
bea amani Zanzibar na kulaani 
vitendo vya uvunjifu wa sheria 
kilichofanyika katika msikiti wa 
Ijumaa wa Uwandani na kuongo-
zwa na Sheikh Ali Said Ali.

Kisomo hicho kilihudhuriwa 
na wananchi na viongozi wa 
dini kutoka vijiji na  vitongoji vya 
Uwandani, Mjanaza na  Vikungu-
ni wakiwamo na wanafunzi wa 

wa Madrasa Jimbo la Ole, Mkoa 
wa Kusini Pemba.

Akizungumza katika hafla 
hiyo, Ostadhi Kombo Ali Abdallla 
alisema wakati umefika Bodi ya 
Vileo kuvunjwa kutokana na ku-
vunja sheria ya vileo ya Zanzibar.

Sheikhe Kombo alisema wa-
jumbe wa Baraza la Wawakilishi 
Zanzibar walipitisha sheria hiyo 
na kuanza kutumika baada ya 
kutiwa saini na Rais Mei 11, 2020 
kwa madhumuni ya kudhibiti 
vileo lakini bodi imeshindwa 
kusimamia sheria hiyo.

“Kifungu cha 33(1) kinasema 
kibali cha kuagiza kitatolewa 
kwa waingizaji wasiozidi watatu 
kwa kuzingatia vigezo mwagizaji  
awe ni Mzanzibari,   awe mlipa 
kodi lakini mpaka   Febuari 22, 

kampuni nane zimepewa vibali 
vya kuingiza pombe Zanzibar,” 
alisema. 

Kombo alisema wameamua 
kufanya kisomo kulaani watend-
aji wote walioshiriki kuvunja 
sheria ya vileo bila kuchuku-
liwa hatua za kisheria na waziri 
mwenye dhamana. “Tunaomba 
serikali waivunje bodi yote ya ku-
dhibiti vileo pamoja na viongozi 
kuwajibika kwa kushindwa kusi-
mamia sheria, ”alisema Kombo.

Pia alisema kifungu cha 28 
(k) kimeweka masharti ya kutoa 
leseni kwamba lazima baa iwe 
umbali wa mita 1000 kutoka 
sehemu ya huduma za jamii 
kama shule, hospitali, nyumba 
ya ibada na madrasa lakini leseni 
zimeendelea kutolewa bila kujali 

masharti ya sheria hiyo.
Hata hivyo, alimpongeza Rais 

wa Zanzibar, Dk Hussen Ali 
Mwinyi, kwa kuendelea kuimari-
sha amani na mshikamano tangu 
kushika wadhifa huo.

Alisema Serikali ya Umoja 
wa Kitaifa imedumisha amani 
na kujenga misingi ya umoja 
wa kitaifa kwa wananchi wa 
Zanzibar tangu kumalizika kwa 
uchaguzi mkuu. Naye Ostadhi 
Khamis Rashid Hamad alisema 
wameamua kuitosha kisomo cha 
dua baada ya kushtushwa na ki-
tendo cha bodi ya vileo kuvunja 
sheria bila viongozi waliopewa 
dhamana kuwachukulia hatua 
watendaji waliohusika akiwamo 
Mwenyekiti wa Bodi ya Vileo, Ab-
dulrazak Abdulkadir.

Walipwa fidia kupisha ujenzi uwanja wa ndege
Na Hawa Abdallah,              
ZANZIBAR

Z
AIDI  ya Sh. milioni 130 
zimetumika  kulipa 
fidia kwa wananchi wali-
ochukuliwa maeneo yao 

ya kilimo kupisha mradi   wa 
ujenzi wa uwanja wa ndege wa 
Kigunda Wilaya ya Kaskazini A, 
Kaskazini Unguja.

Akizungumza katika hafla 
maalumu ya ulipaji toaji fidia 
kwa wananchi hao iliyofanyika 
Gamba katika ofisi ya Mkuu wa 
Wilaya ya Kaskazini A, Meneja 
wa Uwanja wa Ndege wa Kigun-
da, Fatma Mohammed Yussuf,  
alisema watu 281 watalipwa fidia 
hiyo.

Fatma alisema utoaji fidia kwa 
wananchi hao emeshafanyika 
kwa awamu sita hadi sasa na 

kuwatoa hofu wananchi wa mae-
neo hayo kuwa serikali kupitia 
Mamlaka ya Viwanja vya Ndege 
Zanzibar (ZAA) itahakikisha kila 
anayepaswa kulipwa stahiki hizo 
anapatiwa.

“Nitumie fursa hii kuwatoa 
hofu wananchi waliotoa maeneo 
yao ili kupisha ujenzi wa uwanja 
wa ndege kuwa kila anayestahili 
kupata haki hiyo, atapatiwa licha 
ya changamoto ndogo ndogo 
zilizojitokeza likiwamo suala la 
kufanyiwa uhakiki,” alisema.

Fatma aliwaomba wananchi 
hao   kuendelea kutoa ushiriki-
ano kwa ZAA katika uendelezaji 
wa mradi huo kwa kuwa utaleta 
tija kubwa kwa taifa katika kuku-
za uchumi.

“ Niwaombe sana wananchi 
zinapotokea fursa kama hizi za 
ujenzi wa miradi mikubwa ya 

serikali, watoe ushirikiano wa 
kutosha kwani miradi   hii itak-
wenda kuongeza kasi ya ukuaji 
wa uchumi kwa mtu mmoja 
mmoja lakini pia kwa taifa,” 
alisema.

Nao wananchi waliopata sta-
hiki hizo walipongeza Serikali ya 
Mapinduzi Zanzibar kupitia ZAA 
kwa kuwapatia fidia hizo amba-
zo zitawasaidia kujiendesha ki-
maisha kwa kuimarisha maeneo 
mengine ya kilimo.

“Kwa kweli tunaishukuru seri-
kali yetu kwa kutupatia fedha 
hizi kwa ajili ya malipo ya mae-
neo yaliyotumika  kwa ujenzi wa 
uwanja wa ndege wa Kigunda 
maana yalichelewa kidogo na 
wengine tulihisi hatutolipwa. 
Maeneo yenyewe ni ya serikali 
lakini tunashukuru sana kwa ku-
tujali sisi wanyonge kwa sababu 

maisha yetu tulio wengi tunat-
egemea kilimo,” walisema wa-
nanchi hao.

Akizungumza katika gafla 
hiyo, Mkuu wa Wilaya ya Kaska-
zini A, Sadifa Juma Khamis, 
alisema amefarijika kuona   wa-
nanchi wake wamepokea stahiki 
zao ambazo walikuwa wakidai 
na kuwataka kuhakikisha harudi 
katika maeneo hayo badala yake 
watumie fedha hizo kuwekeza 
maeneo mengine.

“Kufanyika kwa ulipaji fidia 
kwangu ni faraja kubwa kwani 
nimekuwa nikipokea malala-
miko kutoka kwa wananchi 
mara nyingi kuhusu malipo yao 
na mimi nilijaribu kufuatilia na 
kuwakumbusha viongozi wa 
mamlaka husika na walinipa 
matumaini ya kupatiwa stahiki 
hizi,” alisema Sadifa. 

Serikali 
yaonya 
wanao
kwamisha 
mawakala 
ajira
Na  Hawa  Abdallah, ZANZIBAR

OFISI ya Rais Kazi, Uchumi na 
Uwekezaji imesema  haitavumil-
ia  taasisi yoyote itakayokwenda 
kinyume cha taratibu zilizowek-
wa kisheria katika shughuli za 
wakala binafsi za ajira .

Hayo yalisemwa juzi na 
Kamishna wa Kazi,  Fatma Iddi 
Ali,  wakati akifungua  mkutano  
wa kuzijengea  uwezo taasisi  bi-
nafsi za ajira kwenye ukumbi wa 
ofisi hiyo, Mwanakwerekwe  kwa 
niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya 
Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji.

Fatma aliwataka mawakala 
binafsi kuzingatia sheria zilizopo 
zinazohusu shughuli  zao bila 
kuziendea kinyume ili kuepuka 
changamoto zinazojitokeza.

Alisema wakala binafsi wa 
ajira wamepewa ruhusa kishe-
ria kuwaunganisha waajiri na 
watafuta kazi kote duniani, 
hivyo katika kuendesha shughuli 
hizo, wahakikishe wanakuwa na 
taarifa za waajiri  na watafuta 
kazi ili kusaidia kuondokana na 
matatizo mbalimbali.

Aliwasisitiza mawakala hao ku-
peleka wananchi wenye elimu ya 
kujitambua, ujuzi na uwezo wa 
kazi badala ya kuchukua yoyote 
pamoja na  kufuatilia taarifa za 
watu waliosafirishwa na kutoa 
taarifa haraka linapotokea tatizo.

“Msifanye kazi kwa tamaa, 
jalini kuwa hii ni kazi rasmi 
inayotambuliwa na serikali. 
Hakikisheni mnakidhi masharti 
na maelekezo ya sheria na ka-
nuni pamoja na kushirikiana na 
balozi  zetu  za Tanzania nje ya 
nchi,” alisema.

Alisema Serikali ya Mapinduzi 
Zanzibar inafahamu umuhimu wa 
taasisi hizo za wakala binafsi wa 
ajira na inathamini juhudi zao 
kwani inasaidia kwa kiwango ki-
kubwa kupunguza tatizo la ajira 
kwa vijana.

Naye Kaimu Mkurugenzi Idara 
ya Ajira ambae pia ni Mkuru-
genzi Idara ya Usalama Kazini, 
Suleiman Khamis Ali, alisema 
ajira 8, 1161 zimepatikana nje ya 
nchi tangu utaratibu wa wakala 
wa ajira kuanza mwaka 2012.

Alisema hadi sasa kuna taasisi 
za wakala binafsi wa ajira zi-
patazo 15 ambazo zinatambulika 
kisheria.

Nao mawakala hao  waliiomba 
Idara ya Ajira na Kamisheni ya 
Kazi kuzungumza  na waajiri bi-
nafsi wakiwamo wawekezaji kwa 
kuwa inaonekana hawajafahamu 
dhana ya kuwapo mawakala  wa 
ajira ili kushirikiana na kufikia  
lengo lililokusudiwa na serikali.

Mhasibu wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar, Seif Ahmed Kombo, akimtilisha saini ya kidole, Namboto Ali Haji, wakati wa ulipaji 
fidia ya maeneo yao yaliyochukuliwa na serikali kwa ajili ya kupisha ujenzi wa Kiwanja cha Ndege cha Kigunda, Mkoa wa Kaskazini Un-
guja jana. Wa (pili kushoto) ni Mkuu wa Wilaya ya Kaskazini A,  Sadifa Juma Khamis. PICHA: HAWA ABDALLAH



R
OHO zinawadunda wale 
walioshabikia na kuji-
ingiza katika sakata la 
mwanamuziki wa Bongo 

Fleva, Harmanize na mkewe 
Kajala, kiasi ambacho wanata-
mani miujiza ili wasikabiliwe na 
mkono wa sheria.

Wahusika wengi wanatajwa 
kujiingiza katika sakata hilo 
ambalo limevuruga hali ya 
utulivu katika tasnia ya muziki 
nchini, na kusababisha Baraza 
la Sanaa Tanzania (BASATA) 
kuingilia kati.

Harmonize amesema atasi-

mama kidete kwa kuhakiki-
sha watu waliomdhalilisha 
katika mitandao ya kijamii 
kwa kuweka video fupi in-
ayomchafua, wanashikishwa 
adabu.

Amesisitiza  hataki hata 
senti yao moja kama njia ya 
kumnyamazisha, bali wale 
wote waliohusika katika 
kutengeneza video inayosam-
baa mitandaoni wakidai kuwa 
muhusika ni yeye kwa lengo 
la kumchafua wanafikishwa 
mbele ya sheria.

Hivi karibuni katika 
mtandao wa Instagram kuli-
kuwa na sintofahamu juu ya 

msanii huyo akihusishwa na 
tuhuma za kumtaka kimapenzi 
na mtoto wa mwenza wake 
Kajala Masanja ajulikanaye 
kwa jina la Paula. Inadaiwa 
alimtumia picha za mjongeo 
zilizo kinyume na maadili.

Harmonize alikanusha kuwa 
hakuhusika katika video hiyo 
inayosambaa mitandaoni na 
waliounganisha suala hilo wa-
likuwa na lengo la kumchafua.

Rayvanny ambaye anahu-
sishwa kwa kiasi kikubwa 
katika sakata hilo, hataweza 
kukwepa kwani akaunti yake 

ya Instagram amekuwa akitu-
mia kuposti mambo mbalim-
bali kuhusu ugomvi huo.

Kwa upande wa mwanashe-
ria wa Harmonize, Jorome 
Msekwa, kitendo ambacho 
mteja wake amefanyiwa 
ni makosa kisheria hivyo 
wanaandaa mashitaka ya 
kuwapeleka mahakamani 
wale wote waliohusika na 
suala hilo na watadai fidia ya 
mabilioni ya fedha.

“Tunawaonya wale wote 
wanaoendelea na ukiukwaji 
huu wa sheria dhidi ya mteja 
wetu na tunawataka waache 
kufanya hivyo mara moja na 
kabisa,” amesisitiza.

Harmonize
kawaweka pabaya

HAPA HAWATOKI

Kanye West 
aKubali yaishe
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MSANII wa muziki wa 
Bongo Fleva, Billnass 
amewataka mashabiki 
wake waache kuweka 
hisia zao katika wimbo 
wake mpya, huku aki-
kanusha hajamuimba 
mtu.

Akizungumzia hilo 
kwenye kipindi cha  
Planet Bongo ya East 
Africa Radio, Billnass 
amesema wimbo wake 
utachukua muda kue-
leweka kwa sababu ni 
kazi inayoendelea.

“Ukiisikiliza hii stori na 
watu ambavyo wanaioan-
isha ni vitu viwili tofauti, 
inaweza ikawa inaoana 
lakini kuna utofauti 
sana,  ni stori endelevu 
nitaidadavua vizuri kwa 
sababu ni stori inayoen-
delea,” ameongeza.

RAPA mahiri nchini, Wakazi amejiunga katika kampeni in-
ayolenga kuomba serikali kumfugulia mwanamuziki, Gigy 
Money, awe huru kufanya kazi.

Kampeni huyo inayofahamika kama ‘Free Gigy Money’ 
inashinikiza Baraza la Sanaa la Taifa (BASATA) kumwon-
dolea adhabu ya kifungo cha miezi sita kutoshughulisha 
na sanaa.

“Kuna wasanii tena wakubwa wanafanya mambo ya 
ajabu, kinyume na maadili tuliyoyazoea, wanaachwa huru 
halafu Gigy Money ambaye alitumia ubunifu wa mavazi 
akashutumiwa yupo kinyume na maadili na kufungiwa 
miezi 6, Gigy Money ni mama na anategemewa na mto-
to,“ amesema.
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na adam Fungamwango

HII filamu inaitwa ‘Mission 
Town’. Ina mambo mengi 
ya kuangalia na kujifunza. 
Tutaangalia jinsi madawa 
ya kulevya wanavyokuwa 
janga kubwa kwenye dunia 
ya sasa. Tunaona jinsi baa-
dhi ya askari polisi wali-
opewa dhamana ya kulinda 
raia na mali zao, pamoja na 
kuzua uhalifu, wanapokuwa 
moja ya hao wahalifu.

Lakini pia jinsi mtu ana-

vyoweza kufanya lolote 
lile, hata kwa kukiuka 
taaluma yake kwa ajili 
ya kuilinda familia yake. 
Tunajifunza jinsi baadhi ya 
watu tunaowaamini, la-
kini wao ndiyo wanaweza 
kukuangamiza. Pia tutaona 
jinsi watu wema wenye nia 
nzuri na jamii na taifa letu 
kwa ujumla wanapogeuka 
wao kuwa kama wahalifu 
na hatari ya kupoteza mai-
sha inakuwa juu yao.

Imechezwa na wasanii 

Kassim Mkoka, Almasi Said, 
Grace Mapunda, Lucky Lu-
kamo, Omari Lyombe, Emari 
Daudi na wengineo.

Mr. Matty ni mkuu wa 
genge na kuingiza na 
kusambaza madawa ya 
kulevya nchini ambaye ana 
mtandao hadi kwa baadhi 
ya maaskari na maofisa 
polisi, hivyo hakamatiki.

Askari mmoja anadhu-
lumiwa mgawo wake na 
kuamua kutoa siri kwa 
mwandishi wa habari 

Feruzi. Mwandishi huyo 
anaamua kulianika genge 
hilo kwenye gazeti. Hapo 
ndipo tafrani inapoanza.

Mr. Matty analituma 
genge lake kumtafuta 
mwandishi huyo. Wanacho-
fanya ni kumteka mke wa 
mhariri wa gazeti. Mhariri 
Marko anapigiwa simu 
ofisini kuambiwa mkewe 
ametekwa na wanachotaka 
ni jina la mwandishi wa 
habari aliyeandika habari 
hiyo. Pamoja na kwamba 

hatakiwi kufanya hiyo, 
lakini aliwapa ili mkewe 
aachiwe.

Faruzi anakamatwa, lakini 
bado watekaji waliendelea 
kumshikilia Maria mke wa 
mhariri.

Kama vile haitoshi, wan-
amteka pia mhariri, pamoja 
na mpenzi wa mwandishi 
Feruzi.

Kitu ambacho walikuwa 
hawakijui ni kwamba mpen-
zi wa mwandishi, Tunda ana 
uwezo mkubwa kwenye 

sanaa ya mapigano. Ana-
fanikiwa kutoka. Anakwen-
da nyumbani kwa mhariri 
na kukutana na kijana wake 
Emari ambaye pia baba na 
mama yake wametekwa. 
Emari pia ni mzuri kwenye 
sanaa za mapigano.

Wanaamua kuungana na 
kuanza kulisambaratisha 
kundi lote la Mr.Matty kwa 
ajili ya kuwaokoa wap-
endwa wao. Emari baba na 
mama yake, Tunda mpenzi 
wake Feruzi.

BaSi SaWa

MWANAMUZIKI mkongwe wa Bongo 
Fleva, Prof Jay, amekanusha kupigwa 
na msanii mwenzake Chidi Benz, ak-
isema kingetokea kitendo hicho sawa 
na mbu kutoboa neti.

Prof Jay amesema alisukumizwa 
tu mbele ya watu wake hali ambayo 
kama angesema arudishe basi Chidi 
Benzi angetoboka kama neti.

“Chidi Benz ni mdogo wangu 
kabisa, nimemtengeneza na aliku-
wanyuma ya jukwaa upande wangu, 
aliletwa kwangu na Black Rhyno ila 
watu walimlisha madini hivyo akan-
yea kambi, hakunipiga ila alinisuku-
ma kwenye mazingira magumu sana,” 
amesema.

   

MSANII mkongwe wa filamu, 
Rose Ndauka amesema kashfa 
nyingi zinazowaandama waigi-
zaji imesababisha mashabiki 
wengi kuwatupa mkono.

Rose wakati walipoanza 
kazi ya uigizaji wakati huo 
hakukuwa na mitandao ya 

kijamii kama Instagram, 
WhatsApp wala Facebook,  ila 
wasanii waliandamwa na kashfa 
au visa vingi.

“BongoMovie tumependwa 
sana na mashabiki na ujio wetu 
ulikuwa mkubwa sana, wakati 
tunatoka kulikuwa hakuna 

Instagram, Facebook wala 
WhatsApp ilikuwa ni rahisi 
kufanya vitu hata vikiwa vidogo 
ila vinachukuliwa kwa ukubwa 
kwenye jamii ila haimaanishi 
kwamba BongoFleva au tas-
nia zingine hazifanyi visa” 
ameeleza Rose Ndauka.

Mission Town; Ukizingua, tunazinguana

na adam Fungamwango

Ni wiki ya pili sasa na inaen-
da ya tatu, kwenye mitandao 
ya kijamii hasa hapa nchini 
gumzo imekuwa ni mkasa wa 
msanii maarufu wa muziki 
wa kizazi kipya, bongo fleva, 
Harmonize, Kajala Masanja na 
binti yake Paula.

Awali, picha za mitandao 
wa kijamii zilikuwa zikiwao-
nyesha kama ni wapenzi 
wapya. Mmoja akasema ni 
wapenzi wa kupika na kupa-
kua. Wakitembea na kusafiri 
huku na huko.

Kwa bahati mbaya sana 
penzi hilo likaingia kwenye 
rekodi ya kuwa moja kati ya 
penzi la mastaa lililodumu 
kwa muda mfupi zaidi. Inase-
makana kwa sasa wamete-
mana na kila mmoja akim-
shutumu mwenzake. Wapo 
wanaodai eti sababu jamaa 
alitaka kula kuku na mayai 
yake.

Sakata hilo linalozurura 
kwenye mitandao ya kijamii 
limesababisha kuibuke na 
ngoma tano mpya ambazo 
zote zinazungumzia jambo 
hilo. Hapa nia si kulidada-
vua sakata lenyewe, bali ni 
kuonyesha kuwa mtafaruku 
wa penzi hilo la Harmonize na 
Kajala limesababisha kuibuke 
na ngoma tano mpya ambazo 
ndizo tunaziangalia leo.

Vibaya-Harmonize
Mhusika mkuu mwenyewe, 

Haromize, Aprili 12, mwaka 
huu akatoa ngoma aliyoiita 
‘Vibaya’. Katika ngoma yake 
hiyo anamtahadharisha 
mpenzi wake juu ya walim-
wengu ambao wana tabia ya 
kusema mabaya ya wenzao 
ili wao waonekane wema. 
Anamwambia hata maadui 
zangu walikuwa maadui zako 
zamani.

Katika wimbo huo anasema 
hata ukisambaza picha zangu 
za aibu hujengi ila unabo-
moa. Harmonize anaimba 
kuwa alikubali kuacha vya 
dezo kwa sababu ya penzi, 
akaachana na mzungu.

Nyamaza-Rayvanny
Kesho yake tu, Aprili 13, 

msanii Rayvanny alitoa 
ngoma iitwayo ‘Nyamaza’ 
ambayo inaonekana ni ya 

Bilnass hataki 
kumgombanisha

Rose umesema ya moyoni
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Profesa Jay 
hanaga nongwa

Wakazi aongoza 
kumtetea Gigy Money
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Mwendo wa kusutana
kumjibu Harmonize kwa kile 
alichokisema kwenye ngoma 
ya ‘Vibaya’.

Rayvanny, ni mmoja kati 
ya walio katikati ya mzozo 
huo. Ni mmoja wa wahusika, 
anayehusishwa na Paula, binti 
wa Kajala.

Harmo-Baba Levo
Siku hiyo hiyo msanii 

mwingine Baba Levo naye 
akatoa ngoma yake aliyoupa 
jina la ‘Harmo’.

Huyu yeye anaonekana 
kumshutumu mtu ambaye 
anaonekana alikuwa anamny-
emelea msichana Paula. Kwa 
vyovyote vile yupo kwenye 
upande wa kina Kajala am-
baye tayari wameshatemana 
na Harmonize.

Hayakusuhu-Ibraah
Katika kile kinachoonekana 

kuwa sakata hili si tu kwamba 
limewagusa wambeya wa 
kwenye mitandao ya kijamii, 
bali hata wasanii, kwani baada 
ya Baba Levo yeye kuwa 
upande wa kundi la kina Kaja-
la, msanii Ibraah ambaye yupo 
kwenye kundi ya Konde Gang 
siku hiyo hiyo na yeye atatoa 
ngoma. Yeye katika wimbo 
huo unaonekana kabisa kuwa 
anamjibu Baba Levo kuwa 
‘Hayamhusu’, kama lilivyo jina 
la ngoma yenyewe. Anam-
wambia aache kushindana na 
mwanajeshi. Anaweza aka-
timuliwa alipo na akasainiwa 
Gonde Gang, hivyo asiingilie 
mambo yasiyomhusu.

Bifu la Nini-Besto Naso
Msanii Besto Naso yeye 

Aprili 14 akaja na ngoma yake 
akaiita ‘Bifu la Nini?’ Huyu 
yeye amesimama kati. Hana 
upande kama wengine. Kwan-
za anaonekana kushangaa 
kila kona stori za Kajala, mara 
Paula na wamesahau kwamba 
wengine wako kwenye mfun-
go, kazi yao ni kurushiana ma-
dongo na kushangaa wasanii 
wanakwenda wapi sasa wakati 
wao wanatakuwa kuwa kioo 
cha jamii?

“Kuna mwingine katongoza 
mtoto kala mara penzi lika-
noga, wakajisahau kidogo, 
picha zikavuja, mtoto anami-
liki ba’mdogo.” Ni moja kati ya 
maneno yaliyo kwenye ngoma 
hiyo.
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MCHUMBA wa mwanamuziki 
wa Afrika Kusini, AKA anaye-
fahamika kwa jina la Nelli 
Tembe, amefariki dunia baada 
ya kuanguka kutoka ghorofani.

Tukio hilo limetokea Aprili 
11, mwaka huu, ambapo Nelli 
alianguka kutoka ghorofa ya 10 
ya hotel ya Pepperclub iliyopo 
katikati ya jiji la Cape Town.

Polisi wa jimbo la Western 
Cape, Kepteni Fredierick van 
Wyk, amesema  tukio hili nina-
husishwa na uhalifu kutokana 
na mazingira ya kifo chake.

RAPA mkali wa Marekani, 
The Game, ametoa somo kwa 
wanandoa akisema si jukumu 
la mwanamke kulipa gharama 
za ndani.

Amsema hata kama mwan-
amke ana uwezo wa kifedha, 
bado wanahitaji kutunzwa na 
kupewa pesa za matumizi.

The Game, amesema kwa 
upande wake hatamruhusu 
mwanamke wake kujihudumia 
wakati yeye yupo.

The Game 
huo ndo 
uwanamume

MWANAMUZIKI wa Marekani, 
Jennifer Lopez maarufu kama 
‘J Lo,’ amevunja rasmi uchum-
ba na Alex Rodriguez.

Katika taarifa yao ya  pamoja 
iliyotolewa juzi, wenzi hao wa 
zamani wamesema kila mmoja 
atakuwa atafuata njia tofauti 
lakini watabaki kuwa marafiki.

“Tumegundua kuwa sisi ni 
marafiki, tutaendelea kufanya 
kazi pamoja na kusaidiana 
kwenye biashara na miradi 
yetu ya pamoja,” walisema 
katika taarifa yao.

JLO, Rodriguez 
mpo ‘siriazi’ 
kweli?

Mrembo wa AKA 
afa ghorofani

MWIGIZAJI mkongwe kutoka 
Nollywood, Bruno Iwuoha, 
amefariki dunia akiwa na umri 
wa miaka 68.

Kwa mujibu taarifa kutoka 
kwa Mkurugenzi wa Mawasiano 
na Uigizaji wa Nigeria, Monalisa 
Chinda Coker, amesema Bruno 
alifariki Aprili 10 mwaka huu.

 “Ni uzuni kutaarifu kifo cha 
mkongwe wa sanaa ya uigizaji 
Bruno Obinna Iwuoha,alifariki 
asubuhi kutokana na matatizo 
ya kisukari” amesema Monalisa.

Bruno Iwuoha 
hatunaye tena

RAPA bilionea Wa Mare-
kani, Kanye West hatimaye 
amekubali ombi la kumpatia 
talaka mke wake Kim Kar-
dashian.

Kulingana na mtandao wa 
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Kanye West
akubali yaishe

TMZ, mwanamuziki huyo 
ameitaka mahakama kumpa-
tia ruhusa ya kisheria kuwa-
tunza watoto wake wanne.

Hata hivyo, bado matunzo 

ya watoto hao haitakuwa 
sawa, kutokana na wakati 
mwingi wataishi na mama 
yao.

Fununu kwamba wanan-

doa hao hawako vizuri zilian-
za kujitokeza Januari mwaka 
huu, na haikuchukua muda 
Kim aliwasilisha maombi ya 
talaka mahakamani.
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MAKALA

NGOZI NYEUSI DAWA
Na Christina Mwakangale

N
GOZI ni kiungo muhimu 
mwilini ambacho kazi 
yake ni kufunika viungo 
vya mwili.

Pia ni kati ya milango mitano ya 
fahamu ya mwili wa binadamu am-
bayo hufanya kazi tofauti ikiwamo 
kutoa ulinzi.

Ipo dhana kwa baadhi ya watu 
kwamba rangi nyeusi ya mwili hai-
na mvuto, haivutii na baadhi hua-
mua kupaka mafuta kuibadili iwe 
nyeupe.

Ngozi ina umuhimu na zipo saba-
bu ambazo huathiri utendaji kazi 
wa mwili, ikiwamo joto, baridi, na 
wakati mwingine hutokea maradhi.

Bingwa wa Magonjwa ya Ngozi na 
Zinaa, Dk. Elias Kenene wa Hospitali 
ya Taifa Muhimbili (MNH), anasema 
kuna aina takribani sita za ngozi.

Anasema   mojawapo ni watu 
weupe (wazungu), mweupe wa 
kati, maji ya kunde, mweusi wa kati, 
mweusi wa wastani na mweusi sana 
(waafrika).

Dk. Kenene, anasema kadri ngozi 
inavyokuwa nyeusi ndivyo kiwango 
cha ulinzi na kupambana na athari 
tofauti ikiwamo mionzi ya jua ama 
joto huwa kikubwa.

“Madhara ya kupata katika ngozi 
inategemeana na aina ya ngozi uli-
yonayo, aina ya sita inatengeneza 
‘melanin’ nyingi na uwezo wake ni 
mkubwa katika kujilinda na mad-
hara ya jua yatokanayo na mionzi,” 
anasema Dk. Kenene.

Anasema mionzi ya jua huleta 
joto husababisha ngozi kuzeeka 
haraka, kupasuka kwa midomo 
ya chini, vipele, chunusi hata ku-
sababisha saratani ya ngozi aina ya 
melanoma.

Bingwa huyo anasema kadri mtu 
mweusi anavyokaa katika jua hu-
jikinga zaidi, ikilinganishwa na mtu 
mweupe.

Anasema watu wenye ulemavu 
wa ngozi (albino), wana uwezo 
mdogo wa kuzalisha melanin.

Melanin ni rangi ya kibaolojia, in-
ayopatikana kwenye ngozi, nywele, 
macho na kuleta tofauti baina ya 
rangi ya mtu mmoja hadi mwingine, 
au tofauti kulingana na bara analo-
tokea duniani.

Dk. Kenene anasema mionzi mi-
kali ya jua ina madhara katika ngozi 
ambayo hujitokeza kwa kipindi cha 
mwaka mmoja au miwili.

WENYE CHANGAMOTO
Dk. Kenene anasema wapo watu 

waliozaliwa na tatizo kushindwa ku-
zalisha kinga za kuukinga mwili na 
miozi ya jua.

Anasema kundi hilo ni la watu 
wenye ulemavu wa ngozi yaani al-
bino na watu weupe (wazungu).

Dk. Kenene anasema kundi hilo 
lina hatari ya kupata saratani ya 
ngozi.

Bingwa huyo anasema kundi 
lingine linaloathiriwa zaidi na mi-
onzi ya jua ni ambao kwa waliozal-
iwa   na tatizo ni XP, ambao wengi 
wao hufikishwa hospitalini wakiwa 
na tatizo la ngozi likiwa kubwa.

“Kundi hili la Xeroderma Pigmen-
tosum (XP) ni jeni za urithi huzuia 

mwili kurekebisha seli zilizoharibi-
wa na miale. Sio kwamba ngozi yao 
haizalishi melanin, hawana uwezo 
wa kurekebisha uharibifu ulioto-
kana na jua”.

MAGONJWA 
Dk. Kenene anasema kuwa ngozi 

hupata magonjwa mbalimbali iki-
wamo chunusi na mzio ambao ni 
pumu ya ngozi.

“Kuna madhara yanaonekana 
hata kwa haraka zaidi kutokana na 
joto, watoto hutokwa na vipele vid-
ogovidogo au watoto wenye utapi-
amlo wanakumbana na vipele,”

Anabainisha kuwa saratani ya 
ngozi hufanya ngozi kuwa na ma-
baka meusi kama mkaa ambayo 

baadae hugeuka vidonda.
Anafafanua kwamba watu wazi-

ma walio na umri wa kuanzia mika 
50 wanaugua ugonjwa huo, ambao 
huanzia kwenye unyayo wa mguu.

“Ukuiona mabadiliko ya rangi 
mbili katika mwili inaweza kuwa 
‘melanoma’, ili kuthibitisha tuna-
chukua sampuli kidogo ya ngozi na 
kupeleka maabara na kusubiri maji-
bu,” anasema Dk. Kenene.

NGOZI NYEUSI
Wataalamu wa masuala ya ngozi 

pia wanasema sababu ya ngozi 
kuwa nyeusi zaidi hutokana na maz-
ingira anapoishi mtu.

Kwamba mtu anayeishi jirani na 
mstari wa Ikweta kuliko na jua zaidi 

kwa kipindi cha msimu mzima wa 
mwaka hasa kwa nchi za Afrika, 
Asia, Amerika Kusini na Mashariki 
ya Kati, ngozi huwa nyeusi zaidi.

Inaelezwa kwa takribani miaka 
100,000 iliyopita rangi ilianza 
kubadilika kutoka katika rangi nyeu-
si sana ya ngozi, na kadri watu wal-
ivyoanza kusambaa duniani kote 
iligundulika kuna maeneo yaliyo na 
jua kali zaidi na kwingine jua hafifu.

FAIDA NGOZI NYEUSI
Walio na ngozi nyeusi huwa wa-

nazeeka taratibu ngozi zao, ikilin-
ganishwa na ngozi ya mtu mweupe.

Kutokana na kwamba kadri bin-
adamu anavyozidi kuwa mtu mzima 
ngozi inazidi kuwa nyembamba na 

kuwa rahisi kuharibika kutokana na 
mionzi ya jua ambayo kwa kiwango 
kikubwa huhatarisha ugonjwa wa 
saratani ya ngozi.

Pia ngozi nyeusi hujikinga na ma-
gonjwa yanayotokana na jua ikilin-
ganishwa na watu weupe au wenye 
ulemavu wa ngozi.

TAKWIMU
Shirika la Afya Duniani (WHO), li-

nasema takribani watu 132,000 wa-
naugua saratani aina ya melanoma.

Afrika saratani huua zaidi na ku-
sababisha vifo kwa asilimia 60, huku 
ikitahadharishwa kwamba ifikapo 
mwaka 2030, vifo vitafikia asilimia 
70, kwa mujibu wa utafiti kuhusu 
‘Africa’s Emerging Cancer Crisis: A 

lInahimili magonjwa kuliko nyeupe
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makala

Kumbe teknolojia ni zana  
ya kuwapora haki maskini

Jumamosi Aprili 17, 2021

Na Mwandishi Wetu

M
SINGI mkuu wa haki za 
binadamu  ni kwamba 
kila mtu anastahili 
(rights) ambazo kwa 

kuzaliwa amezipata bila kujali cheo, 
rangi, taifa, tabaka, jinsia,    dini 
au  sababu nyingine  yeyote.

Hivyo ni mambo anayostahili 
kuyafurahia bila kipingamizi wala 
kuangalia au kurejea chochote 
kingine, anastahili kuwa nazo kuzi-
furahia kwa sababu amezaliwa bin-
adamu.

Haki hizi zimeorodheshwa hasa 
katika Tamko la Kimataifa la Haki za 
Binadamu lililotolewa na Umoja wa 
Mataifa (UN) mwaka 1948.

 Hoja ya msingi ni kwamba, “watu 
wote wamezaliwa huru, hadhi na 
haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa 
akili na dhamiri, hivyo yawapasa 
watendeane kindugu, wapendane 
na kuheshimiana bila kubaguana na 
kuishi kwa upendo.

Kuna haki nyingi zikiwamo za ki-
siasa ambao ni uhuru wa mawazo, 
imani, dhamira, kusikilizwa kabla 
ya kuhukumiwa, kujieleza, kuchang-
anyika na  mkusanyiko.

Haki nyingine ni haki ya kush-
iriki katika utawala wa nchi pamoja 
na kushiriki na kupiga kura katika 
kuchagua viongozi unaosimamiwa 
na vyombo vilivyo  huru na haki , 
hizo zikiwa ni haki za kisiasa.

Lakini katika haki  zote iliyo kuu 
na ya muhimu ni ya kuishi hivyo 
watu wanahitaji, uhuru, usala-
ma,    usawa wa binadamu, haki ya 
faragha na kuheshimiwa utu wao na 
waishi na kufurahia maisha yao.

Lakini dunia ilivyo leo inaelekea 
kuwa teknolojia inaongeza changa-
moto za haki za binadamu kwa 
sababu wasio na teknolojia watazidi 
kupuuzwa na  kuwa na hali duni 
ikilinganishwa na wale ambao wana 
fedha, utaalamu na uwezo kiuchumi 
ambao watakuwa wakizifurahia zai-
di haki hizo.

Kuishi ni haki ya msingi kwamba 
ukizaliwa ukue, uishi, usiuawe wala 
kupata mateso lakini kuishi mbona 
hata wanyama nao huishi? Lengo 
hapa ni kuwa na ulinzi ili uishi na 
ufurahie maisha lakini kwa jinsi du-
nia inavyokwenda huenda haki hiyo 
ya maisha ikaanza kuupuzwa.

Ukiangalia kilichotokea kwenye 
chanjo ya COVID -19 utaona kuwa 
wenye fedha kama mataifa ya ma-
gharibi ndiyo ambao maisha yao 
yananusurika kwa kupata chanjo 
ya maradhi hayo lakini nchi maskini 
hasa za Afrika hazina uwezo wa ku-
wekeza kwenye chanjo wala kufan-
ya utafiti wa kupata dawa kwa ajili 
ya watu wake maskini na kuwachan-
ja ili wasiambukizwe corona.

Hivyo panapotokea magonjwa ya 
milipuko haki ya kuishi kwa watu 
maskini inaondoka kwa vile hawana 
fedha za kutafiti tiba wala kununua 
dawa kutoka kwenye mataifa yenye 

teknolojia za kuzalisha dawa hizo na 
kuwasaidia watu wake.

Hili limethibitika wakati huu am-
bao mataifa makubwa kama Mare-
kani, Kanada, Uingereza na  China 
yaliwekeza kwenye kuzalisha chan-
jo na kuchanja baadhi ya raia wake, 
wakati nchi maskini za Afrika nyingi 
hazijaamua kuhusu hatma ya ku-
wachanja watu wake kwa vile hazi-
kuwekeza kwenye utafiti wa kupata 
dawa hizo.

Idadi kubwa ya maskini duniani 
ni wale ambao wanaishi katika du-
nia maskini licha ya kuwa na rasili-
mali nyingi  hasa Afrika Kusini ya 
Jangwa Sahara, mfano huko ndiko 
kuna wakulima wadogo, wafugaji, 
wachimbaji madini  na na wamach-
inga wanaofanya biashara ndogo 
ndogo.

Hawa  ni wale ambao hawana 
maisha bora, kwa hiyo haki yao ya 

kuishi ipo lakini si kuishi kama wen-
gine wenye teknolojia ya kisasa.

Haki ya kufanyakazi leo inaelekea 
itayumbishwa na uwepo wa roboti 
na binadamu wengi hasa maskini 
watakosa ajira , mishahara , kiinua 
mgongo, bima za afya na maisha . 
Kwa hiyo watabakia kuwa kwenye 
kundi la walalahoi wasio na ujuzi, 
utaalamu, mali, elimu bora, fursa 
tena wanaoishi gizani.

Haki zao pengine za kumiliki 
rasilimali zao kwa maendeleo zi-
taondoka kwa vile hawana uwezo 
wa kuziendeleza kwa sababu ha-
wana teknolojia . Wana dhahabu 
lakini hawawezi kujiajiri kuichimba 
wala kuichenjua ili wapate bidhaa 
zitakazowapa pesa za kuendeleza 
maisha yao. 

Wengine wana madini  muhimu 
kama shaba yanayotumiwa ku-
zalisha mathalani vifaa vya umeme 

kama ‘motor’, nyaya, transfoma’  
ambayo hutumika kutengeneza 
mifumo ya umeme kwenye ndege, 
meli na magari lakini hawana 
teknolojia ni wazi hatma yao itaba-
kia kuwa shakani.

Afrika ni taifa ambalo linazun-
gumzia  zaidi kujichanganya na  nchi 
za maghaŕibi lakini haifikirii ni nam-
na gani itajikomboa kwa kuangalia 
umuhimu wa kuwa na teknolojia na 
biashara zake yenyewe kwa maen-
deleo ya raia wake. 

Kwa mfano hadi leo mawasiliano 
ya simu ni makubwa lakini  Afrika 
inatumia kiasi cha dola pengine  mil-
ioni 600 kwa mwaka kulipia maun-
ganisho ya mawasiliano ya simu kati 
ya mabaŕa ya Afrika na Ulaya, lakini 
hadi leo haijafikiria namna ya kuon-
doka kwenye utumwa wa kuzilipa 
Ulaya  mabilioni ili kujiunganisha na 
simu. Wataalmu wako wapi?.

Kumbe kusema kuna haki ya 
maisha, haki ya maendeleo na haki 
nyingine lukuki kutabakia kwenye 
makaburasha iwapo wenye teknolo-
jia wataamua maskini wasio na 
uwezo wasipate tiba , chakula au 
mawasiliano kwa kuwa wao ndiyo 
wanaohodhi na kuwakandamiza 
maskini ambao wanakosa haki ny-
ingi kwa vile hawana ukwasi.

Kilichotokea kwenye corona kiwe 
funzo na kihamasishe mataifa mas-
kini kubadilika kwa kuwa hawana 
namna ya kuwapatia haki raia wake 
iwapo wako nyuma na wataendelea 
kulega kwenye teknolojia.

 Inawezekana likatokea janga du-
niani nchi tajiri zikatumia teknolojia 
kunusuru raia wake lakini Waafrika 
wakaumia pengine hata kupoteza 
maisha  kwa vile hawana utaalamu 
wala ujuzi wa kukabiliana na maafa 
hao.

Teknolojia ya kisasa ya vifaa vya kusaidia upumuaji inayotumia kuhudumia wagonjwa wenye maambukizi ya COVID-19.   Mashine hizo na chanjo ni 
matokeo ya utafiti wa hali ya juu ambao ni nadra kupatikana kwenye nchi maskini. PICHA: MTANDAO.



Jumamosi Aprili 17, 2021 17

HABARI KIMATAIFA

Havana, CUBA

RAIS wa Cuba, Raul Castro, ambaye 
ni mdogo wake aliyekuwa kiongozi 
wa taifa hilo, Fidel Castro, atang’atuka 
madarakani.

Juzi kongamano la Chama cha Kiko-
munisti lilifunguliwa ambalo baadae 
litasitisha miongo sita ya utawala 
wa Castro na kuachia uongozi kizazi 
kipya.

Cuba kwa miaka mingi ilikuwa 

chini ya Fidel Castro ambaye alifariki 
mwaka 2016, hata hivyo kustaafu kwa 
Raul, ambaye hivi karibuni atatimiza 
umri wa miaka 90, alimkabidhi kijiti 
cha uongozi Rais Miguel Diaz-Canel ( 
60).

“Raul hatakuwa kiongozi wa chama 
tena, lakini ikiwa kuna tatizo Raul 
atakuwapo, hajafa”, Ramon Blande, 
mwanaharakati wa kikomunisti, 84, 
alisema.

Miguel Diaz-Canel ambaye bado ni 

kijana, anakabiliwa na matatizo mbal-
imbali.

Wajumbe zaidi ya 100 wa chama ki-
moja,  kutoka majimbo yote, wataku-
tana         kwa siku nne katika mji mku-
ukwenye       vikao mbalimbali, kujadili             
maswala makubwa ya nchi.

Uteuzi wa Diaz-Canel kama ka-
tibu mpya          wa kwanza, wadhifa 
muhimu zaidi    nchini Cuba, unata-
rajiwa kufanyika siku ya mwisho, Ju-
matatu.

Raul Castro kuachia ngazi

Watu maarufu 30 kushiriki 
mazishi ya Prince Philip leo  

London, UINGEREZA

MAZISHI ya mume wa malkia Eliz-
abeth wa Uingereza, Prince Philip, 
yanafanyika leo na kuhudhuriwa na 
watu 30 pekee.

Ratiba iliyotolewa na Kasri ya Buck-
ingham, inaonyesha ibada ya mazishi 
inaanza saa tisa alasiri, ikiwa ni majira 
ya saa 11 jioni kwa  Afrika Mashariki.

Watoto wanne wa Mwanamfalme 
Philip (99) na Mtawala wa Edinburgh, 
watalisindikiza jeneza la baba yao ka-
tika shughuli ya ibada ya mazishi hayo.

Wanamfalme Charles, Andrew, Ed-
ward dada yao Bintimfalme Anne, 
pamoja na wajukuu wa Malkia, Wan-
amfalme William na Harry, watatem-
bea pembezoni mwa gari aina ya Land 
Rover ambalo litaubeba mwili wa 
Mwanamfalme Philip kuelekea katika 
kanisa la Mtakatifu George katika kasri 
ya Windsor.

Wageni wote watavalia barakoa na 

watakaa umbali wa mita moja kama 
inavyoelekezwa katika muongozo wa 
kudhibiti virusi vya corona. 

Hata hivyo,  Malkia Elizabeth II 
atakaa ndani ya hema la peke yake.

Watu wote 30 watakaoshiriki ni 
ndugu wa karibu wa Malkia Elizabeth 
na mumewe Mwanamfalme Philip.

Orodha hiyo ya wageni inaongozwa 
na Malkia mwenyewe na watoto wake 
wanne.

Pia watakuwapo wenza wa watoto 
wa Malkia, mke wa Mwanamfalme 
Chalres, Camilla Duchess wa Cornwall, 
mume wa Bintimfalme Anne, Timothy 
Laurence na mke wa Mwanamfalme 
Edward Sophie Countess wa Wessex.

Wengine ni wajukuu wa Malkia na 
Mwanamfalme Philip wakiongozwa 
na Mwanamfalme William pamoja na 
mkewe Kate Duchess wa Cambridge, 
Mwanamfalme Harry. 

Wengine ni, Bintimfalme Beatrice 
na mumewe Edoardo Mapelli Mozzi, 

Bintimfalme Eugenie na mumewe
Jack Brooksbank, Peter Phillips, 

Zara Tindall na mumewe Mike Tindall, 
Lady Louise Windsor na Viscount Sev-
ern.

Kadhalika ndugu wa karibu wa 
familia hiyo wakiwamo watoto wa 
aliyekuwa mdogo wake Malkia Bin-
timfalme Margaret; Earl wa Snowdon, 
Lady Sarah Chatto na mumewe Daniel 
Chatto.

Ndugu wengine ni Mtawala wa 
Gloucester, Mtawala wa Kent, Bintim-
falme Alexandra na Countess Mount-
batten wa Burma.

Ndugu wa Mwanamfalme Philip 
kutoka Ujerumani ambao watahud-
huria ni Bernhard, Mwanamfalme wa 
Baden, Mwanamfalme Donatus wa 
Hesse na Mwanamfalme Philipp wa 
Hohenlohe-Langenburg.

Mwanamfalme Philip alifariki Aprili 
9, mwaka huu 

BBC

Rais Buhari arejea Nigeria 
baada ya kutibiwa Uingereza

Lagos, nigeria

RAIS wa Nigeria, amerejea nchini mwake baada 
ya ziara ya matibabu Uingereza.

Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alikuwa 
London, alikokuwa akipatiwa matibabu.

Kurudi kwake siku ya juzi kulitangazwa kupitia 
ujumbe wa akaunti ya Twitter ya serikali.

Rais huyo ambaye alifanya ziara ya kawaida 
ya matibabu kwenda Uingereza Machi 30, mwa-
ka huu, amekosolewa sana kwa kuamua kutibiwa 
nje ya nchi 

Huku ikidaiwa mfumo wa huduma ya afya 
nchini mwake ukisimamiwa vibaya na kukosa 
ufadhili wa kutosha vyombo vya habari vya 
huko viliripoti.

Nigeria pia inakabiliwa na ukosefu wa us-
alama, huku mashambulizi kadhaa yakiripotiwa 
wakati Rais Buhari alipokuwa hayupo.

BBC

Wasichana 100 Chibok 
hawajulikani waliko
Lagos, NIGERIA

OFISI ya Rais wa Nigeria, imeapa kuwaokoa 
wasichana wa zamani wa shule 112 wanaosadikiwa 
kubaki katika mikono ya kundi la Boko Haram, 
tangu walipotekwa nyara kutoka mji wa Chibok 
miaka saba iliyopita. 

Wakosoaji wanashutumu serikali kwa kutofanya 
vya kutosha kuokoa wasichana hao ambao sasa ni 
wanawake au kuboresha usalama wa shule.

Taarifa iliyopewa jina la “Wasichana wa Chibok 
Bado wako akilini mwetu” ilitolewa na ofisi ya rais, 
juzi, wakati Nigeria inaadhimisha miaka saba tangu 
wasichana wa shule 276 kutekwa kutoka kwe-
nye shule ya serikali huko Chibok, katika jimbo la 
Borno.

Mamlaka ilisisitiza wito wake wa kuwatafuta na 
kuwakomboa wasichana hao 112 waliobaki kifun-
goni. Wazazi na watetezi wanashutumu serikali kwa 
uzembe na kutoa ahadi hewa.

Allen Manase ni mkuu wa vyombo vya habari na 
utangazaji wa jamii ya Chibok.

Karibu wasichana 503 walikuwa shuleni hapo 
usiku wa kutekwa nyara na Boko Haram, Aprili 
mwaka 2014.

Kati ya wasichana 276 waliochukuliwa, zaidi ya 
100 waliachiliwa kupitia mazungumzo, wakati wen-
gine walifanikiwa kutoroka.

Wiki hii, katika kuadhimisha miaka saba tangu 
utekaji nyara wao, wazazi wa wasichana wal-
iobaki walikusanyika shuleni kuombea kurudi kwao 
salama.

Manase alisema serikali iko kimya zaidi juu ya 
suala hili lakini inalenga tu katika maadhimisho 
hayo kutoa taarifa.

Katika miezi ya hivi karibuni, utekaji nyara 
kadhaa mkubwa wa wanafunzi umetokea kaskazini 
mwa Nigeria, na kusababisha kufungwa kwa shule.

Ripoti mpya ya Amnesty International ilisema zai-
di ya shule 600 kaskazini mwa Nigeria zimefungwa 
kwa sababu ya ukosefu wa usalama tangu Desemba. 
Nigeria ina idadi kubwa zaidi ya wanafunzi walioa-
cha shule ulimwenguni kulingana na UNICEF, haswa 
kwa sababu ya ukosefu wa usalama Kaskazini, am-
bapo uandikishaji wa shule na kiwango cha kusoma 
ni kidogo sana.

Wakati wazazi wengi wanaendelea kungojea na 
kutumaini, mawakili na Amnesty International wa-
nasisitiza mamlaka kuzifanya shule ziwe salama.

VOA

Malkia wa Uingereza, Elizabeth II, akiwa na marehemu mumewe, Mwanamfalme Philip, wakati wa uhai wake, aki-
simama kwa dakika moja mwanzoni mwa sherehe ya bustani huko Buckingham Palace, Mei 23, mwaka 2017 kwa 
heshima ya wale waliouawa kwenye tamasha la Ariana Grande huko Manchester. PiCha : BBC
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cha kesho.
“Sawa baba nimekusikia.” Alijibu 

kwa kifupi, lakini akiwa na mawazo 
mengi kichwani mwake.

******************************
“Unamfahamu huyu kijana?”
“Nani?”
“Nani unatuuliza sisi tena?”
“Ndiyo maana nauliza, maana sim-

jui.”
“Humjui?”
“Ndiyo.”
Kila mtu alishusha pumzi kwenye 

kikao hicho. Walichoamini kuwa 
mpaka barua ile inaletwa ina maana 
huenda Bishada na mwenzake wal-
ishakutana na kumuahidi kuwa 
ataleta barua kwao.

“Lakini shemeji, hatra kama ham-
jui na hawajawahi kuonana, lakini 
ndiyo barua imeshakuja hivyo. Kuna 
mtu anataka kuoa, je wewe Bishada 
umemkubali?” Aliuliza Mauya, am-
baye ni mjomba wake Bishada.

“Samahani sana wazazi wangu, 
mjomba na wengineo.” Bishada 
alisema na kuwafanya walio kwenye 
kikao hicho kumtegea sikio. Ilione-
kana kabisa kuna kitu kiliho moyoni 
mwake anataka kukiongea.

“Mimi huyo mwanaume Duma 
namfahamu. Anaishi kijiji cha pili 
kutoka hapa. Ila hatujawahi hata siku 
moja kukutana na kupanga mipango 
yoyote. Wazee wangu kuolewa hi 
hiari. Hata kama nisingekuwa nime-
wahi kumuona, kama ningekuwa 
niko tayari kuolewa ningekubali tu. 
Lakini kwa sasa siko radhi. Kuolewa 
kwa sasa mimi bado.” Bishada aliku-
wa akiongea kwa utulivu, lakini kwa 

uhakika uliochanganyika na aibu aki-
angalia chini muda wote huo.

“Bado vipi? Wewe umri wa kuole-
wa tayari. Umeshamaliza kidato cha 
nne. Baba yako sikuweza kukuende-
leza. Sasa watu wanajitokeza kuku-
sitiri unakataa. Unataka kuniletea 
watoto wasio na baba hapa?” Mzee 
Ngoma aliongea ingawa kwa sauti ya 
chini, lakini ilikuwa ua ukali kidogo.

“Baba Bishada, mtoto kakwambia 
kuwa yeye bado hajajisikia kutaka 
kuolewa, wewe unataka kumlazimi-
sha. Huwezi kujua, huenda hampen-
di huyo mwanaume.” Ilikuwa sauti na 
mama Bishada, Bi Fatuma alimtetea 
binti yake.

“Unasikia shemeji” Mauya aliko-
hoa kidogo kuliweka koo lake sawa.

“Mimi nadhani itakuwa ni makosa 
makubwa kumlazimisha binti ku-
olewa. Ndoa ni maridhiano wa hiari 
kwa watu wawili. Mmoja anapola-
zimishwa, au kushurutishwa hiyo 
siyo ndoa. Na hata kama ikifungwa 
inakuwa ni batili. Ni kwamba lazima 
wote wawili waridhie. Tusimlazi-
mishe mtoto. Shemeji na dada, mimi 
nawaambia hapa kuwa ipo siku 
akimpata anayempenda, mtaona we-
nyewe barua inaletwa haraka haraka 
na yeye atalazimishwa isomwe hara-
ka.”

Kwa maneno hayo ya shemeji yake. 
mzee Ngoma alitulia na kukubalia 
kurudisha majibu kuwa mchumba 
amekataa, barua imekataliwa.

*********************************
Ni mwezi mmoja umepita. nyum-

bani kwa kina Bishada sasa ilikuwa 
kama posta. Barua zilizidi kumim-
inika kutaka kumuoa msichana huyo 

Na Adam Fungamwango

L
icha ya sifa zote hizo, 
hakuwahi kuwa na kiburi 
au maringo. Aliongea na 
kucheka na mtu yoyote 

yule. Wakati mwingine hii iliwa-
fanya baadhi ya wavulana kuona 
kama vile wako karibuni kuku-
baliwa. 

Akiwa anapika.  Bishada bado 
alikuwa anafikiria jinsi gani 
atakavyoikataa barua iliyoletwa 
kwa ajili ya posa.

Hakujua hasa ni nani huyo 
ambaye alionyesha nia ya kutaka 
kumuoa. Anachojua wavulana 
na hata watu wazima tu wengi 
wameonyesha nia ya kutaka ku-
muoa. Yeye hakuwa tayari.

Hakuna sababu yoyote am-
bayo inamfanya afikirie hivyo. 
Basi tu alidhani muda wake wa 
kuolewa haujafika.

“Kuolewa ni majaliwa. Kama 
kuolewa nitaolewa. Lakini siyo 
sasa hivi. Kwanza jamani ni mpa-
ka mwenyewe umpende mtu 
mwenyewe anayekuoa?” Alijiuli-
za mwenyewe, halafu akajijibu. 
“Yaani uende tu kwa mtu am-
baye hata hujampenda, eti kwa 
sababu tu umeolewa. Mi mbona 
mpaka sasa sijaona yoyote hapa 
ambaye nampenda na anaweza 
kunioa.” Alijiambia mwenyewe 
huku akionja chumvi kwenye 
wali aliokuwa anapika.

Aliwaza pia jinsi kikao cha ke-
sho kitakachokuwa cha moto. 
Kitendo cha kukataa aliona kita-
wakasirisha wazazi wake, pamo-
ja na wajomba zake. 

“Hata kama wananipiga basi, 
lakini nitawapasha.” Wakati 
anaongea hivyo alisikia mlango 
ukigongwa.

Alikuwa na baba yake mzee 
Ngoma. “Bishada yupo chumba-
ni kwake, au jikoni.” Alisikia sauti 
ya baba yake ikiuliza.

“Yupo jikoni.” Mama yake ali-
jibu.

Wakati akitarajia kuwa atait-
wa, alisikia viatu vikimjongea 
jikoni. Mzee Ngoma aliingia 
jikoni pamoja na moshi mwingi, 
lakini alijitoka ndani.

“Mwanangu Bishada. Kesho 
jioni tuna kikao. Hicho kikao ki-
nakuhusu wewe. Maongezi yote 
utayakuta hapo kwa hiyo naku-
suhi usiwe mbali. nadhani mama 
yako amekudokeza kidogo.” Sau-
ti ya mzee Nanga ilikuwa dhahiri 
masikioni mwa Bishada.

Hakutaka kujibu chochote 
ambacho kingezua mjadala, au 
kuweka taswira ya knini kitak-
wenda kutokea kwenye kikao 

MWANZONI ilionekana ni fahari. Wazazi kupata mtoto wa kike. Akaja kuwa msichana mzuri aliy-
eumbwa akaumbika na kutamaniwa na kila mtu, ni sifa kubwa. Wakati mwingine mzazi hupata 
hata vizawadi vidogo kutoka kwa watu mbalimbali bila kujua kuwa nia ni kutengeneza mazingira 
kwa binti yao. Kinyume chake mzee Ngoma na mkewe Fatuma wanapata mtoto wa kike Bishada 
ambaye anaondokea kuwa tishio kwenye kijiji cha Mtakuja kwa urembo wake.

Badala ya kuwa tija na faraha kwa wazazi wake anageuka kuwa balaa. Wazazi wanakuwa hawa-
na amani kutokana na vitisho mbalimbali ikiwemo kuuawa kutoka kwa watu mbalimbali ndani na 
nje ya kijiji hicho. Inakuwa tafrani. Kijiji hakikaliki. watu wanatafutana. Moto unawaka. Bishada 
mwenyewe maisha yake yanakuwa hatarini. Fuatilia kisa hiki ambacho kitakuacha mdomo wazi. 

hadithi
Aolewe au afe-2 Mtunzi anapatikana (0716 350534)

mwenye haiba ya kupendeza. Kama 
kawaida alikataa na kuzidi kumkasiri-
sha baba mtu.

Mama Bishada yeye alikuwa pande 
mbili. Akiwa na mumewe alimtetea 
binti yake na kumwambia ipo siku 
akimpata anayempenda atakubali. 
Akiwa na binti yake anamshutumu 
kwa kosa la kukataa kuolewa.

Mama anajua binti yake ni mzuri. 
Ana wasiwasi asije akazeekea nyum-
bani. Uzuri wa msichana ni kama 
maua. Yanachanua asubuhi na kun-
yauka jioni.

Siku moja akiwa kisimani muda 
wa jioni, Duma alipita na kumuona 
Bishada.

“Enhee bora nimekuona. We Bi-
shada kwa nini umenitia aibu mimi 
na ndugu zangu, umekataa mimi ni-
sikuoe?”

“Uliniambia kama wewe unaleta 
barua kwetu?” Bishada alijibu.

“Siyo lazima, mimi nilikuona siku 
moja ukiwa na shoga zako, nikatokea 
kukupenda, nikauliza jina na unakoi-
shi wakaelekezwa ndiyo nikaleta ba-
rua kwenu.”

“Utaletaje barua kwetu kabla ya 
kuiona mimi kwanza, halafu ndiyo 
nikakwambia lete au usilete?”

“Kwa hiyo hilo ndiyo kosa langu?”
“Ndiyo, labda mimi nina mchumba 

mwingine je?”
“Kwa hiyo nianze upya? Mimi nime-

kupenda nilete barua kwenu?”
“Si umeleta umekataliwa. We hujui 

kukataliwa?”
“Sasa Bishada, mimi mwenzako 

nimekufa kwako, nakupenda sana 
wewe.”

“Sikatai kwamba unanipenda na 
siyo wewe tu. Wengi wananipenda 
na wameleta barua nyumbani, lakini 
mimi sitaki. Sijaamua kuolewa.” Bi-
shada alimkatisha tamaa Duma.

Hakuwa na la kuongea. Alionekana 
kuwa na mawazo, hasira, vyote vi-
kichanganyikana na aibu.

“Haya, poa tu, lakini  ipo siku tu.”
“Lo, umechelewa babu.” Bishada 

alijibu kwa nyodo.
Ukweli ni kwamba Bishada haku-

wa na mchumba yoyote. Hakuwa na 
mpenzi yoyote. Bado aliamini kuwa 
ana nafasi ya kutulia kuliko kufanya 
papara ya kuolewa.

Njiani alikutana na kijana mwing-
ine anaitwa Mtoka. Yeye pia alikuwa 
ni mmoja wa walioleta barua hivi kar-
ibuni na kupigwa chini.

“Kumbe Bishada umenitakalia 
mimi, halafu unamkubali Duma. 
Wewe mtoto wa kijiji cha pili ataku-
saidia nini badala ya kutukubali sisi 
wa kijiji hiki hiki?”

“Hivi wewe una akili kweli?” Al-
imuuliza kwa hasira.

itanedelea Jumamosi

sikatai 
kwamba 
unanipenda 
na siyo 
wewe tu. 
Wengi wa-
nanipenda 
na wame-
leta barua 
nyumbani, 
lakini mimi 
sitaki. 
sijaamua 
kuolewa.
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MUNICH, Ujerumani

KOCHA wa Bayern Munich, Hans 
Flick, anatarajiwa kuondoka klabuni 
hapo na kujiunga na Timu ya Taifa 
ya Ujerumani huku akirithi mikoba 
ya Joachim Low katika kikosi hicho.

Akiwa na Bayern Munich, Flick 
alifanikiwa kuchukua makombe sita 
kwa kipindi cha miezi 18 tu. 

Flick ataondoka klabuni hapo ak-
iwa na kumbukumbu mbaya ya 

kushindwa kutetea taji la Ligi 
ya Mabingwa Ulaya msimu 

huu baada ya kuondolewa 
na PSG.

Kocha huyo ata-
chukua nafasi ya Low 
ambaye ameomba 

kuacha kazi ya 
kufundisha Uje-
rumani baada ya 
mashindano ya 
EURO 2020. 
Ujerumani ime-

kuwa ikiwaajiri ma-
kocha wazawa kufanya 

kazi hiyo na kwa kiwango 
kikubwa makocha hao huwa 

wanafanya kazi kubwa sana.
Joachim Low alichukua timu 

ya ujerumani kwa muda wa miaka 
15 na akafanikiwa kuchukua ma-
kombe akiwa na Ujerumani, mion-
goni mwa makombe aliyochukua ni 
Kombe la Dunia la mwaka 2014 kule 
Brazil. 

Kuondoka kwa Low katika timu 
ya taifa kunahusishwa na kuchukua 
nafasi ya Kocha wa Real Madrid, 
Zinedine Zidane endapo atashindwa 
kuchukua ubingwa wa UEFA au La 
Liga.

Flick 
kumrithi 
Low 
Ujerumani

BARCELONA, Hispania

KLABU ya Barcelona inadai 
ina uhakika itakamilisha suala 
la kunasa saini ya Eric Garcia 
kabla ya mwisho wa mwezi 
huu.

Mkataba wa Garcia pale 
Manchester City unafika tama-
ti mwisho wa Juni, na ameku-
wa akitarajiwa kuwa atarejea 
Camp Nou kama mchezaji 
huru licha ya Arsenal na PSG 
pia kuonyesha nia ya kum-
sajili.

Ripoti zinadai kuwa mpaka 
sasa, nyota huyo mwenye umri 
wa miaka 20 bado hajafanya 
makubaliano na Barcelona, 
akiwa tayari amecheza mechi 

10 kwa City kwa msimu huu.
Hata hivyo, kwa mujibu wa 

chapisho la Sports, Barce-
lona wana uhakika kuwa wa-
naweza kujihakikishia saini ya 
staa huyu kabla ya kuisha kwa 
mwezi huu.

Taarifa zinasema kuwa ko-
cha Ronald Koeman na kikosi 
chake walilazimika kurefusha 
ofa ya mkataba kwa staa huyu 
kutokana na hali ya uchumi ya 
klabu. 

Garcia ambaye aliwasili City 
tangu mwaka 2017, amekuwa 
akipata muda mchache sana 
wa kucheza, na inaonekana 
itakuwa ni uamuzi mgumu 
sana kwake kusaini mkataba 
mpya na timu hiyo ya England.

Barca wakaribia 
kumnasa Garcia

LONDON, England

N
AHODHA wa Arsenal, 
Pierre-Emerick Aubamey-
ang “anajisikia vizuri” baada 
kurejea nyumbani akitoka 

hospitali alikokuwa amelazwa kwa 
siku mbili kwa sababu ya kuugua 
malaria, meneja Mikel Arteta amet-
hibitisha.

Starika huyo wa Gabon hakuwa 
kwenye kikosi cha Arsenal katika 
michezo yao miwili ya mwisho na 
alieleza kupitia mitandao ya kijamii 
siku ya Alhamisi kwamba alipata 
maambukizi ya virusi ugonjwa huo 
wakati wa mapumziko ya michezo 
ya kimataifa.

Aubameyang aliweka picha yake 
akiwa hospitali kitandani huku aki-
wa amevaa gauni, lakini kwa sasa 
ameruhusiwa na afya yake imei-
marika.

Akiongea katika mkutano wa 
habari baada ya ushindi wa Arse-
nal 4-0 dhidi ya Slavia Prague siku 
ya Alhamisi na kuona wakifanikiwa 
kwenda hatua ya nusu fainali kwa 
jumla ya mabao 5-1 Arteta alisema: 
“Tumeongea naye, yupo nyumbani 
sasa, na anaendelea poa.

“Alikuwa kwa siku mbili hospitali 
kwa ajili ya kupata matibabu sahihi, 
lakini anajihisi vizuri sasa.

Aubameyang hajaifungia Arsenal 
tangu alipofunga katika sare ya 1-1 
dhidi ya Burnley mwezi Machi 6, 
mwaka huu katika mechi ya Ligi Kuu 
England na amefunga mbao 14 kwe-
nye mashindano yote msimu huu.

AubAmeyAng 
AponA, AtokA 
hospitAli
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MANCHESTER, England 

RIPOTI zinadai Manchester City wa-
najipanga kumsajili kinda wa Kibrazil, 
Kayky kutoka katika klabu ya Flumin-
ense.

Viongozi hao wa Ligi Kuu England 
wamekuwa wakihusishwa na fowadi 
huyo tangu mwaka ulipoanza.

Kwa mujibu wa Fabrizo Romano, 
City sasa wanakaribia kusaini dili 
yenye thamani ya pauni milioni 8.7

Kayky yupo kwenye matarajio ya 
kupokea mkataba wa miaka mitano 
lakini hatotua klabuni mpaka mwaka 
2022 majira ya joto.

Kinda huyo wa miaka 17 ni zao la 
akademi ya klabu ya Fluminense am-
bayo iliwatoa wachezaji mbalimbali 
akiwamo mkongwe wa Real Madrid, 
Marcelo na Fabinho wa Liverpool.

Mshambuliaji huyo chipukizi 
amekuwa akitajwa kama Neymar 
ajaye huko Brazil na winga huyo 
amebarikiwa kipaji kikubwa cha 
kuuchezea mpira.

Pamoja na Kayky, City pia 
walisema wanavutiwa kumleta 
Metinho huko Etihad akitokea 
Fluminense.

Wawili hao walikuwa sehemu 
ya kikosi U17 cha Brazil amba-
cho kilishinda ubingwa mwaka 
uliopita kwenye michuano ya 
U17 ya Copa de Brazil.

Mara nyingi amekuwa akicheza 
upande wa kulia ambako amekuwa 
akitoka na mpira na kukimbiza ma-
beki wa timu pinzani na uwezo wake 
umekuwa ukilinganishwa na Neymar.

City 
yamnyatia 
Kayky wa 
Fluminense

LONDON, England 

M
CHEZAJI wa Manchester 
United na Timu ya Taifa 
ya Ufaransa, Paul Pogba 
amesaini dili na kampuni 

ya matangazo ya Amazon Prime am-
bayo itatengeneza historia ya maisha 
yake.

“Pogmentary” ndio jina la docu-
mentary hiyo ambayo inategemewa 
kuwa hewani mwakani. Documenta-
ry hiyo inatarajiwa kuelezea maisha 
ya Pogba ndani na nje ya uwanja.

Kiongozi wa Amazon Prime ame-
sema wamefurahi sana kufanya kazi 
na Paul na wanaamini watatoa doc-
umentary safi sana kumhusu yeye!

Pogba ambaye amekuwa na 
wakati mzuri hivi karibuni katika 
klabu yake ya Manchester United 
anaamini kutengeneza documen-
tary hiyo kutasaidia watu wengi 
zaidi kumjua yeye kiundani.

Kiungo huyo alikuwa na mche-
zo mzuri sana katika mechi ya 
juzi dhidi ya Tottenham na watu 
wengi wanaamini kwamba huko 

kunaweza kuwa kurudi kwa 
mchezaji huyo kwenye kiwan-
go chake halisi.

Itakumbukwa kuwa Pogba 
alisajiliwa na Manchester Unit-

ed kutoka Juventus kwa dau la 
Euro milioni 110, ambao ulikuwa 

ni usajili uliovunja rekodi nyingi.

Pogba 
asaini dili 

na amazon 
Prime

LONDON, England 

TIMU ya Chelsea imese-
ma ipo mbioni kuwaacha 
wachezaji watano ili kurahi-
sisha mchakato wa kumsajili 
beki wa kati wa Sevilla, Julles 
Kounde. 

Miongoni mwa wachezaji  
hao ni Hakimi Ziyech.

Ziyech alijiunga na Chel-
sea majira ya joto mwaka 
jana kwa dau la Euro milioni 
37.5 lakini bado hajaonyesha 
makali yake tangu kipindi hi-
cho.

Tangu ajiunge na Chelsea 
amefanikiwa kuhusika na 
magoli si zaidi ya 10 tofauti na 
matarajio ya wengi. 

Thamani ya Ziyechi katika 
kikosi cha Chelsea haioneka-
ni na pengine Thomas Tuchel 
ameona ni bora amwache 
nyota huyo raia wa Morocco.

Ziyech amefanikiwa kuan-
za katika mechi tano tu kati 
ya 17 za Tuchel, hivyo nafasi 
yake inaonekana kupungua 
siku hadi siku.

Nyota wengine wanaota-
rajiwa kuachwa kwa mabadil-
ishano ni Kepa Arrizabalaga, 
Tammy Abraham, Tiemoue 
Bakayoko na Michy Batsh-
uayi.

Kwa upande wa Kepa, ujio 
wa Mendy umemfanya awe 
kipa namba mbili wa Chelsea 
moja kwa moja. 

Chelsea yamweka 
sokoni Ziyech
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POCHETTINO AMTAKA KANE

KOCHA wa PSG, Mauricio Pochettino, amewasiliana 
na mshambuliaji nyota wa Tottenham na England, Harry 
Kane, 27, kuhusu uwezekano wa kuhamia Ufaransa. 
(Telefoot on Twitter)

KLOPP ANUKIA BAYERN

KLABU ya Bayern Munich itajaribu kumsajili Kocha wa 
Liverpool, Jurgen Klopp, mwishoni mwa msimu huu, kwa 
sababu Hansi Flick ataenda kuitumikia Timu ya Taifa ya 
Ujerumani. (90mins)

BAYERN: FLICK HAONDOKI

RAIS wa Bayern, Herbert Hainer, anaamini Hansi Flick 
ataendelea kusalia katika klabu hiyo inayokipiga katika 
uwanja wa Allianz Arena, licha ya kuhusishwa na kikosi 
cha Ujerumani. (Sky Sport Germany, via Goal)

MOURINHO AMWITA FELLAINI

KOCHA wa Tottenham Hotspur, Jose Mourinho ana-
panga kumsajili kiungo wa Ubelgiji, Marouane Fellaini, 
33, ambaye pia alikuwa chini yake kule Manchester 
United. Fellaini kwa sasa yupo na klabu ya Shandong 
Luneng ya China tangu Februari 2019.

SOUMARE SOKONI

KLABU ya Leicester City ipo mbele ya Manchester 
United katika mbio za kutaka kumsajili kiungo wa klabu 
ya Lille, Boubakary Soumare, 22. (Star)

TORRES AGEUKA LULU

MANCHESTER United wanamtaka “kwa udi na 
uvumba” beki wa klabu ya Villarreal na Hispania, Pau 
Torres (24), ambaye pia anawaniwa na vigogo wengine 
wa soka barani Ulaya, Bayern Munich na Real Madrid. 
(AS, via Team Talk)

DYBALA HAKIELEWEKI 

MAZUNGUMZO baina ya Juventus na mshambu-
liaji wake, Paulo Dybala (27), ambaye anahusishwa na 
mipango ya kutaka kuhamia Manchester United bado 
hayajakamilika kutokana na hali ya kifedha ya klabu hiyo 
ya Turin, kwa mujibu wa Mkurugenzi wa Ufundi, Fabio 
Paratici. (Sky Italia, via Goal)

CAVANI MAMBO MAGUMU

DAU la pauni milioni mbili kwenye mkataba wa 
mshambuliaji, Edinson Cavani (34), linaweza kuwa shubi-
ri katika mipango ya mchezji huyo kuihama Manchester 
United mwishoni mwa msimu. Cavani amekuwa akihu-
sishwa na mipango ya kuhamia Boca Juniors. (Mirror)

LINGARD ATAJWA ARSENAL

ARSENAL inapanga kuipiku West Ham kwenye kum-
sajili kiungo wa Manchester United na England, Jesse 
Lingard, 28, kipindi kinachokuja cha majira ya joto. (Star)

LIVERPOOL NA PEDRI

LIVERPOOL wanatakiwa kumsajili haraka kiungo wa 
Barcelona, Pedri, 18, kabla hajasaini mkataba mpya utaka-
oongeza fedha nyingi kwenye kipengele cha kumuuza. 
(Star)

SolSkjaer apania 
kuchukua europa

zISIKUPITE

DONDOO zA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

MANCHESTER, England 

K
OCHA wa Manchester 
United, Ole Gunnar Solsk-
jaer amesema anatamani 
na anaamini timu yake 

itafika fainali ya Ligi ya Europa na 
kuchukua kombe hilo.
United ni miongoni mwa

 timu nne zilizotinga 
nusu fainali ya Kombe

 la Europa, huku wakiwa
 pamoja na Arsenal ku-

toka Ligi Kuu England 
(EPL), Villareal kutoka La

 Liga na AS Roma inay-
oshiriki Serie A ya nchini

 Italia.

Mabao ya United katika mkondo 
wa kwanza yaliyofungwa na Marcus 
Rashford na Edinson Cavani yali-
waandalia mazingira mazuri kuso-
gelea hatua ya nusu fainali. 

Mechi ya juzi usiku ilikamilika 
kwa United kushinda mabao mawi-
li, moja toka kwa Cavani na lingine 
la kujifunga la Vallejo na kufanya 
jumla ya mabao 4-0.

United watakutana na AS Roma 
katika nusu fainali ya michuano 
hiyo itakayochezwa Aprili 29, mwa-
ka huu. 

Mechi hii inakumbusha mechi 
ya mwisho ambapo timu hizi zili-
kutana mwaka 2007 na Manches-
ter United kuibuka na ushindi wa 
jumla ya magoli 8-3 kwa mikondo 
yote miwili ya nusu fainali ya Ligi ya 

Mabingwa Ulaya. 
Katika mechi hiyo pia Solskjaer 

alikuwa miongoni wa wachezaji 
walioisaidia United.

Katika mechi hizo mbili, United 
walianza kupoteza 2-1 wakiwa ugen-
ini, lakini walipofika Old Trafford 
wakapindua matokeo na kushinda 
magoli 7-1. 

Hii pia ilikuwa ndo mechi ili-
yomtambulisha Ronaldo kufunga 
kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya am-
baye alifunga magoli mawili.

“Leo tumecheza vizuri sana, na 
kwa nidhamu kubwa. Tuna nafasi 
ya kufika fainali na ni lazima tu-
fanye hivyo. Nimeona kila mchezaji 
anatamani hilo na tutafika fainali 
licha ya kukutana na timu kubwa,” 
alisema Ole.

    Asema uwezo kwa kushinda kombe hilo wanao 
endapo wachezaji wake wataendelea kuonyesha...

HABARI MICHEzO



Namungo FC yalia na uchovu

Naibu Waziri katika Wizara ya Habari Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paulina Gekul (katikati), akipokea vifaa 
vya michezo kutoka kwa mwakilishi wa Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Japan (JICA), Yamamura Nao-
fumi, kwa niaba ya watu wenye ulemavu jijini Dar es Salaam jana. Kulia ni Naibu Katibu Mkuu wa Baraza la 
Michezo la Taifa (BMT), Neema Msita. PICHA: JUMANNE JUMA

habari michezo
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Na Adam Fungamwango

BAADA ya timu yake kuchapwa mabao 
2-1 na Polisi Tanzania, Kocha Mkuu wa 
Namungo FC, Hemed Morocco (picha-
ni), amesema kucheza mechi nyingi za 
kimataifa kumesababisha wachezaji 
wake kuwa na uchovu na kushindwa 
kufanya vyema katika Ligi Kuu Bara.

Akizungumza baada ya mechi yake 
ya ‘kiporo’ iliyochezwa juzi kwenye 
Uwanja wa Ushirika mjini Moshi 
mkoani Kilimanjaro, Morocco alisema 
wachezaji wake hawakucheza vizuri 
kabisa katika mechi hiyo na hasa kip-
indi cha kwanza.

“Hiki ni kipindi cha mpito. Kuna aina 
fulani ya uchovu kwa wachezaji wangu 
kwa sababu ya kucheza mechi nyingi 

mfululizo. Kama unavyojua tunaka-
biliwa na mechi za kimataifa na za Ligi 
Kuu, zote zimekuwa karibu karibu na 
wakati mwingine kusafiri. Hii inasaba-
bisha wachezaji kuchoka na kutocheza 
kwa viwango vyao vya kawaida,” alise-
ma Morocco.

Kocha huyo alisema kipindi cha 

kwanza walifanya makosa mengi am-
bayo ilibidi waadhibiwe zaidi, lakini 
angalau kipindi cha pili walipunguza 
makosa na kutengeneza nafasi ambayo 
moja wapo walipata bao la kufutia ma-
chozi.

“Hatuwezi kulaumu kipa, beki, au 
washambuliaji. Sisi tukipoteza, tu-
napoteza timu nzima na tukishinda, 
tunashinda timu nzima, wala hatuna 
haja ya kuangalia nani nakosea na nani 
kapatia,” alisema kocha huyo.

Kichapo hicho kinaiweka Namungo 
inayoshiriki mashindano ya kimataifa 
ya Kombe la Shirikisho Afrika katika 
nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi 
ikiwa na pointi 28 baada ya kucheza 
michezo 20 wakati Yanga yenye pointi 
51 ikiendelea kukaa kileleni.

Na Saada Akida 

N
AIBU Waziri wa Habari, Utam-
aduni, Sanaa na Michezo, 
Paulina Gekul, amesema wa-
najipanga kuhakikisha kodi 

kwa vifaa vya michezo inapungua ili 
wafadhili wengi watoe misaada mbal-
imbali ya vifaa hivyo kwa wanamich-
ezo hapa nchini.
Gekul alitoa kauli hiyo baada

 ya kupokea viatu jozi 120
 vilivyokabidhiwa kwa Seri-

kali kwa ajili ya kukipatia
 Chama cha Riadha (RT), ku-

toka katika Kampuni ya JICA 
ya Japan.

Akizungumza na gazeti hili jijini Dar 
es Salaam jana, Gekul alisema anaami-
ni riadha pamoja na michezo mingine 
inapaswa kuungwa mkono na wadau 

mabalimbali ili kufikia maendeleo.
Gekul alisema kupunguzwa kwa 

kodi ya vifaa vya michezo kutasaidia 
baadhi ya vyama vya michezo vilivyo-
jenga uhusiano mzuri na kampuni ny-
ingine kupata misaada ya vifaa kama 
ilivyo kwa JICA.

“Serikali inatambua suala la 
michezo ni ajira, kazi na afya basi 
tutasimamia na kutekeleza yale 
yote ikiwamo kutatua changamoto 
wanazozipata vyama vya michezo ili 
kuendeleza michezo kwa taifa letu,” 
alisema Gekul.

Kiongozi huyo alitoa rai kwa RT ku-
hakikisha vifaa vilivyotolewa vinak-
wenda kwa watu sahihi pamoja na 
kushirikiana vyema na JICA kuandaa 
mashindano mengine nje ya jiji la Dar 
es Salaam.

“Nina imani mikoani kuna wachezaji 
wazuri lakini hawafikiwi, hivyo naom-

ba Chama cha Riadha na wengine 
kwenda huko kutafuta vipaji kwa ajili 
ya kuandaa timu bora ya Taifa hapo 
baadaye,” alisema Naibu Waziri huyo.

Aliongeza serikali itaendelea kush-
irikana bega kwa bega na RT katika 
kuiandaa timu ya Taifa iliyoko kambi-
ni jijini Arusha inayojiandaa na Mich-
ezo ya Olimpiki itakayofanyika nchini 
Japan baadaye mwaka huu.

Wakati huo huo, Gekul alifungua 
mafunzo kwa watu wenye ulemavu 
na amewataka viongozi wa vyama 
vya michezo kutumia vizuri mafunzo 
wanayopata kuhusu utawala bora 
pamoja na kuweka wazi matumizi na 
matumizi ya fedha.

“Baada ya mafunzo haya mtai-
bua vipaji kwa watu wenye ulemavu 
pamoja na timu zenu kufanya vizuri 
katika michuano mbalimbali,” alisema 
Gekul.

Waziri aahidi kodi vifaa
vya michezo kupungua 

Na Saada Akida

KIUNGO  wa kimataifa wa Simba, Per-
fect Chikwende, amesema kikosi chao 
kina ubora wa hali ya juu na bado ha-
jaona timu ambayo itawazuia katika 
mbio za kusaka ubingwa wa Ligi Kuu 
Tanzania Bara msimu huu.

Chikwende (pichani chini) aliliambia 
gazeti hili kila mchezaji wa Simba 
amekuwa akijituma kuanzia mazoezini 
atakapopata nafasi ya kupangwa kwa 
sababu ya kutaka kuona wanafikia 
malengo.

“Nina uhakika msimu huu tuna-
chukua tena ubingwa wa Ligi Kuu 
Tanzania, kwa sababu kila mchezaji 
hapa kambini akili na nguvu zetu ni 
kufanya vizuri katika michezo iliyopo 
mbele yetu,”.

“Hatutakuwa tayari kupoteza pointi 
yoyote hivyo nina imani ubingwa 
ni wetu kwa sababu hadi sasa hatu-
jaona timu ambayo itatuzuia katika 
kukamilisha mipango yetu,” alisema 
Chikwende.

Nyota huyo alisema anaomba 
mashabiki wa timu hiyo kuendelea 
kuisapoti timu yao kama wanavyofan-
ya sasa kwa sababu wachezaji wana-
pambana kufikia malengo ya kutetea 
taji wanalolishikilia.

Naye Mtaalamu wa takwimu wa 
timu hiyo, Calvin Mahvunga, alisema 
kwa sasa nguvu kubwa wameelekeza 
katika michezo ya Ligi Kuu Tanzania 
Bara kwa sababu wanataka kukaa 
kileleni na kupunguza presha katika 
michezo ijayo ya kimataifa itakay-
ofuata.

Mahvunga alisema ana imani na 
kikosi cha timu hiyo kuwa kitaende-
lea kuvuna pointi katika kila mchezo 
watakaocheza hasa mechi za viporo 
ambazo zinawakabili.

Alisema hana wasiwasi wala 
mashaka kuhusu nafasi yao ya kut-
waa ubingwa kutokana na kutambua 
umuhimu wa kushinda taji hilo kwa 
mara nyingine.

“Nikiiangalia Simba naiona mbali 
sana, natamani kuiona klabu 

hii ikiwa inafanana na moja 
ya klabu kubwa kama 
Mamelodi Sundowns (Af-
rika Kusini) au Al Ahly ya 
Misri,” Mahvunga alisema.

Aliongeza timu zote 
kubwa duniani zimekuwa 

na wakufunzi wengi 
katika kila idara 

na hii hupelekea 
kila kiongozi 
katika benchi 
la ufundi 
kufanya kazi 
kwa weledi 
wa hali ya 
juu na kuen-
delea kufanya 
vyema katika 

mashindano 
mbalimbali.

Chikwende 
aiona Simba 
ikiyoyoma
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Na Sanula Athanas, DODOMA

S
ERIKALI imesema vikwazo vili-
vyoibuka katika uwekezaji wa 
mfanyabiashara, Mohamed Dewji, 
maarufu Mo, katika Klabu ya Sim-

ba vinatarajiwa kumalizika keshokutwa 
wakati Tume ya Ushindani (FCC), itakapo-
kutana kwa mara ya tatu na pande zina-
zohusika.

Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Do-
doma jana na Waziri wa Habari, Utama-
duni, Sanaa na Michezo, Innocent Bas-
hungwa, baada ya kutokea mjadala mkali 
kuhusu suala hilo.

Mjadala huo uliibuliwa na Mbunge wa 
Mlalo mkoani Tanga, Rashid Shangazi 
(CCM), kushika shilingi ya Ofisi ya Waziri 
Mkuu, akiitaka serikali kumaliza ukirit-
imba kwenye uwekezaji nchini, akiutolea 
mfano uwekezaji wa Mo katika klabu hiyo 
kongwe nchini.
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    Mbivu, mbichi kujulikana keshokutwa, 
Ndugai apigilia msumari...

Serikali yaingilia kati 
Sakata la Simba, FCC

Shangazi alisema hakuna sheria maal-
um inayoongoza uwekezaji katika Sekta 
ya Michezo, bali sheria inayotumika ni ya 
Baraza la Michezo (BMT) ambayo alidai 
ina upungufu.

Baada ya kujenga hoja yake hiyo huku 
akishangiliwa na baadhi ya wabunge, 
Shangazi alihoji ni lini serikali itawasili-
sha bungeni sheria hiyo na kumaliza 
mvutano wa kiuwekezaji unaoendelea 
ndani ya Simba.

Katika majibu yake, Waziri wa Nchi, 
Ofisi nya Waziri Mkuu (Uwekezaji), Geo-
frey Mwambe alisema : “Kilichotokea 
ni kwamba, zilikwenda kampuni nne 
na mwekezaji mmoja na baada ya hapo 
Tume ya Ushindani (FCC) iliona kuna up-

ungufu katika mchakato mzima.
“Serikali inafuatilia kwa karibu kuona 

mgogoro huo unakwisha kwa manufaa 
ya maendeleo ya michezo na uwekezaji 
nchini.”

Licha ya majibu hayo, Shangazi alisima-
ma na kusema wanachokililia wabunge ni 
Sera ya Uwekezaji ambayo itakuja kuon-
doa ukiritimba huo huku akiendelea 
kushika shilingi ya Ofisi ya Waziri Mkuu.

Ndipo akasimama Waziri Bashun-
gwa, ambaye alisema iko fursa kubwa 
ya uwekezaji katika Sekta ya Michezo na 
Sheria Na. 18(a) inabainisha wazi kwamba 
mtu anawekeza kuwekeza kwenye timu 
ya michezo kwa kiwango kisichozidi asil-
imia 49 ya hisa na hicho ndicho kilichoz-

ingatiwa katika uwekezaji kwenye Klabu 
ya Simba.

Alisema FCC na Simba watakutana 
kwa mara ya tatu Jumatatu ijayo, yaani 
keshokutwa na serikali inaamini huo 
ndiyo utakuwa mwisho wa mvutano wa 
kiuwekezaji ndani ya klabu hiyo.

Spika Ndugai akilizungumzia suala 
hilo, alisema wanataka limalizwe haraka, 
akisisitiza: “Haiwezekani klabu kubwa in-
ayojiandaa kwa hatua ya nusu fainali ya 
Klabu Bingwa Afrika kukwamishwa kwa 
jambo dogo ambalo limechukua miaka 
mingi. Tunataka limalizwe haraka na 
wenzetu wa upande wa pili wajifunze.”

Mabeki wa Yanga, Lamine Moro (kushoto), na Bakari Mwamnyeto, wakifanya mazoezi kwa 
ajili ya kujiandaa na mechi ya Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Biashara United itakayoche-
zwa leo kwenye Uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. PICHA: SAADA AKIDA

Na Adam Fungamwango

MBIO za kuwania ufalme 
wa soka nchini zinatarajia 
kuendelea tena leo kwa 
vinara, Yanga kuwakaribi-
sha Biashara United kutoka 
Musoma mkoani Mara katika 
mechi ya Ligi Kuu Tanzania 
Bara itakayochezwa kwenye 
Uwanja wa Benjamin Mkapa 
jijini Dar es Salaam.

Vinara hao watakuwa 
wanasaka ushindi wao wa  
kwanza tangu Februari 20, 
mwaka huu walipoichapa 
Mtibwa Sugar bao 1-0 , 
kwenye Uwanja wa Benjamin 
Mkapa na baada ya hapo hali 
ilianza kuwa tete kwa kuku-
bali kichapo cha mabao 2-1 
kutoka kwa Coastal Union na 
kufuatiwa na sare nyingine 
ya bao 1-1 dhidi ya Polisi 
Tanzania.

Jumamosi iliyopita Yanga 
ilikubali tena kulazimishwa 
sare nyingine ya bao 1-1 dhidi 
ya KMC FC na kuwaruhusu 
watani zao ambao wana 
viporo vitatu kuwakaribia ka-
tika msimamo wa ligi, baada 
ya kuwa nyuma kwa pointi 
mbili.

Akizungumza na gazeti 
hili jana jijini, Kocha Mkuu 
wa Yanga, Juma Mwam-
busi, alisema wameshasahau 
matokeo yote ya mechi za 
nyuma na sasa wanaangalia 
ya mbele na kikubwa wame-
fanya marekebisho katika 
kikosi hicho, hivyo leo wa-
takuwa na mabadiliko.

Mwambusi alisema 
wachezaji wake wameimarika 
na sasa kikosi kimekamilika 
baada ya majeruhi na wal-
iokuwa wanatumikia adhabu 
ya kadi kurejea.

“Mechi ya kesho (leo), itaku-
wa na mabadiliko, tumeona 
wapi tulikuwa tunafeli na kwa 
nini tulikuwa hatutumii nafasi 
ambazo tulikuwa tunazipata. 
Tumeyafanyia kazi, wachezaji 
wameelewa na wapo tayari 
kupambana,” alisema Mwam-
busi.

Alisema wanaiheshimu 
Biashara United kwa sababu 
ni moja kati ya timu bora 
kwenye Ligi Kuu Tanzania 
Bara na katika msimamo wa 
ligi hiyo ipo kwenye na-
fasi za juu, lakini wao kama 
Yanga wana faida ya kucheza 
uwanja wa nyumbani.

Yanga, Biashara 
mechi ya kibabe
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